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Editor’s Note

ฤดูร้อนเริ่มต้นขึ้นแล้ว 

ในแวดวงธุรกิจขนส่ง ฤดูกาล อากาศ มีปัจจัยต่อการขนส่งไม่มากก็

น้อย เหมือนเป็นรายละเอียดที่ไม่สำาคัญ แต่มีผลอย่างแน่นอนต่อการ

ทำางานบนท้องถนนของรถขนส่ง

ฉบับนี้เราข้ามแดนไปคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจค้าและขนส่งนำ้ามัน

ชาวลาวที่เมืองสะหวันนะเขต มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศการเดิน

ทางด้วยรถบัสข้ามแดนที่มุกดาหารและสะหวันนะเขต

นอกไปจากนั้น เมื่อสถานการณ์โควิดเบาบางลงไป กลับมาเปิด

ประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ สถานการณ์ผู้ประกอบการรถบัสรับจ้าง

ไม่ประจำาทาง หรือ บัสสามศูนย์ย่อมดีขึ้น เรามีโอกาสนทนากับ

คุณวรพจน์แห่ง สวีทรานส์ หนึ่งในผู้ ให้บริการแถวหน้าของแวดวง

รถบัสสามศูนย์ที่รับกลุ่มลูกค้าจากต่างแดนโดยเฉพาะฝั่งยุโรป

นอกไปจากนั้นยังมีโอกาสได้คุยกับคุณอรุณ เจ้าของบ.มโนสา ที่ทำา

ธุรกิจรถบัสรับส่งพนักงานและเพิ่งขยับตัวมาทำาบัสท่องเที่ยวกับตลาด

ในประเทศด้วยรถบัสสแกนเนียคันใหม่เอี่ยม

ฝั่งรถใหญ่เราได้รับโอกาสอันดีพูดคุณกับคุณขวัญเมือง นายใหญ่

ของ N & DD International (ประเทศไทย) รับฟังประสบการณ์การ

ทำางาน การบริหารจัดการรถ ที่ดำาเนินกิจการรับขนส่งตู้สินค้าให้กับ

สายเรือ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

รายละเอียดทั้งหมดอยู่ด้านใน Asian Trucker ฉบับนี้แล้ว
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 จำ�กัด
SWE-TRANSSWE-TRANS

รถบัสหนึ่งคัน ไม่นับว่าเป็นเครื่องจักร
ที่ทำาเงินให้กับบริษัท แต่หากมองถึงชีวิต
ที่เกี่ยวพันอยู่กับรถบัส รถบัสหนึ่งคัน

หาเลี้ยงหลายชีวิตเลยทีเดียว

คุณวรพจน์ ชะรินทร์
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สวีทรานส์โลดแล่นในสายธุรกิจรถบัสเช่า ดำาเนินกิจการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทีม่าจากต่างประเทศสูไ่ทย โดยเฉพาะกับ
กลุ่มนักท่องเท่ียวจากยุโรปและอเมริกาที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ประเทศไทยในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์ เป็นเวลาสามสิบกว่าปี ตลอด
ระยะทางการดำาเนินกิจการที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้งและผู้กุมบังเหงียนใน
การบรหิารงานคือคุณวรพจน์ ชะรนิทร ์หรอืผูค้นในแวดวงเรยีกขาน
กันวา่ “พ่ีวร” รถบสัสฟ้ีาสดใสของสวีทรานสป์รากฏอยูต่ามสถานที่
ท่องเที่ยวสำาคัญๆ ทั่วประเทศไทย รับส่งนักท่องเที่ยว มอบบริการ
การเดินทางท่องเที่ยวทางรถบัสที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า

ต้นปี 2023 เมื่อเดินทางไปพบคุณวรพจน์ ชะรินทร์ ท่ีบริษัท
สวทีรานส ์เรานึกถึงประโยคหนึง่หลงัจากนัง่สนทนากับคณุวรพจน์
ยาวนานร่วมสองชั่วโมง หลังจากไม่ได้พบกันมานานหลายปีผ่าน
นั่นคือ “คนยังคงยืนหยัดอย่างท้าทาย”

ตั้งแต่ทำาธุรกิจมาคุณวรพจน์กล่าวกับเราว่า วิกฤตโควิดถือว่าหนัก
ทีส่ดุแลว้ ไมใ่ชเ่ปน็เดือน แตท่วา่เปน็ปแีละทีส่ำาคญัไมใ่ชแ่คป่เีดยีว
ลากยาวสามปี 

บรรดาผู้ประกอบการรถบัสสามศูนย์ โดยเฉพาะที่เก่ียวพันกับ
นกัท่องเท่ียวทีม่าจากต่างประเทศถือวา่หนกัหนา แตล่ะองคก์รมวิีธี
จัดการกับปัญหา รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกันไป บ้างทำาได้ดี บ้าง
ไม่อาจพ้นวิกฤตไปได้

ตัวคุณวรพจน์เองเมื่อถามไถ่ถึงเรื่องนี้ กล่าวว่าโดยส่วนตัวอยู่ใน
ธุรกิจสายน้ีมานาน ความเป็นจริงตัวธุรกิจมันไม่ได้สดใสเหมือน

ในอดีต ก่อนโควิดจะเกิดข้ึนก็อยู่ในช่วงท่ีเรียกว่าเป็นขาลงก็คงจะ
ไม่ผิดนัก เพราะในอุตสาหกรรมมีท้ังผู้เล่นใหม่เข้ามามาก ท้ัง
สงครามเร่ืองราคา และอีกหลากหลายเกิดข้ึน คุณวรพจน์บอกว่า
สำาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นำารายได้เข้าสู่ประเทศ ผู้ประกอบ
การรถบัสถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำาคัญร่วมกับผู้ประกอบการ
ประเภทอื่นๆ แต่กิจการรถบัสไม่ค่อยได้รับความใส่ใจจากภาครัฐ
เท่าที่ควรจะเป็น ทั้งๆ ที่เป็นส่วนสำาคัญมาก “คุณคิดดูนักท่องเที่ยว
ลงจากเครือ่งมาเจอไกด ์จากนัน้เจอกับคนขับรถบสั และอยู่ดว้ยกัน
จนวันสุดท้ายในทริป ส่งขึ้นเครื่องกลับประเทศที่สนามบิน” เรียก
ได้ว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่ทักทักทายกันทุกวันคือไกด์
กับคนขับรถบัส

รถบัสหนึ่งคัน ไม่นับว่าเป็นเครื่องจักรที่ทำาเงินให้กับบริษัท แต่หาก
มองถึงชีวิตที่เกี่ยวพันอยู่กับรถบัส คุณวรพจน์กล่าวว่า รถบัสหนึ่ง
คันนั้นหาเลี้ยงหลายชีวิตเลยทีเดียว

ในห้วงเวลาทีเ่กิดปญัหาขึน้ สตใินการตัง้รบักับปญัหาเปน็สิง่สำาคัญ 
ใครๆ ก็คงจะกล่าวเช่นน้ัน แต่เมื่อปัญหามาถึงจะรับมือได้ดีแค่
ไหน รับมืออย่างไรน่ันเป็นเร่ืองแต่ละบุคคล คุณวรพจน์บอกว่าท่ี
สวีทรานส์ไม่มีการปลดลูกน้องออกเลย แต่แน่นอนว่าเงินค่าจ้าง
ก็ต้องปรับลดกันบ้าง ลูกน้องหลายคนขออนุญาตกลับต่างจังหวัด
บ้าง ไปทำางานอย่างอื่นบ้างตามที่โอกาสของแต่ละคนมีเข้ามา

ในส่วนทีมช่างที่ดูแลรถนั้นคุณวรพจน์บอกว่า 100 % ยังอยู่กับ
บริษัทและตลอดช่วงเวลาท่ีไม่มีลูกค้า ทีมช่างก็ยังต้องทำางาน
ในการดูแลรถ เพราะรถถ้าทิ้งไว้โดยไม่ดูแลเลยเกิดปัญหาอย่าง
แน่นอน
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รถหยุดว่ิงแตค่า่ใชจ้า่ยไมห่ยุดว่ิง คณุวรพจนบ์อกว่ามคีา่จปิาถะมากมาย 
ไม่ใช่แค่เงินเดือนพนักงาน ตัวรถยังมีในเรื่องของเงินค่าประกันอีก เงินกู้
ของบริษัทที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่กับที่

ซึ่ ง ท้ังหมดที่ เป็นรายจ่ายนั้น คุณวรพจน์กล่าวว่า ต้องขอบคุณ
พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ทำางานกับสวีทรานส์ ท่ีมีโปรแกรมต่างๆ เพ่ือช่วย
เหลือให้สามารถตั้งรับ เพ่ือรอให้สามารถกลับมาดำาเนินการได้เมื่อทุก
อย่างดีขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของรถบัส ท่ีเป็นเครื่องมือสร้างเงินของบริษัท 
คุณวรพจน์กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางสแกนเนีย เพราะถ้าทาง
สแกนเนียไม่ช่วยเหลือในเรื่องโปรแกรมทางการเงิน สวีทรานส์ก็คงยาก
จะไปต่อได้ ในวิกฤตน้ันนอกจากจะเห็นความยากลำาบากแล้ว ย่อมได้
เห็นสายสัมพันธ์ที่ดี ที่พันธมิตรทางธุรกิจมีต่อกันอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็น
สิง่สำาคญั ธุรกจิจะกา้วไปไดอ้ย่างย่ังยืนตอ้งมคีูค่า้หรอืพันธมติรทางธุรกิจ
ที่เข้าใจกันและทำางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมกันและกัน 

คณุวรพจน์กลา่วว่า ในฐานะท่ีเปน็ผูน้ำาเม่ือปญัหาใหญ่ถาโถม สิง่ทีท่ำาคอื
พูดความจรงิกับทีม กับลกูน้อง เรยีกประชมุบอกเขาทุกอย่างตรงไปตรงมา

แวดวงรถบัสเร่ิมกลับมาขยับตัวกันได้บ้างเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2022 เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทย จำานวนเริ่ม
ค่อยๆ ขยับขึ้น ข้ามมาสู่ปีน้ีก็เริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังเป็นสถานการณ์ท่ีไม่มี
อะไรแน่นอน เพราะโลกทุกวันน้ีมีปัญหารอบด้าน การจะวางแผนอะไร
ยาวๆ เหมือนในอดีตเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีก การ
ท่องเที่ยวนั้นเป็นอะไรที่เปราะบาง เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาการ
ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบก่อนเลย และแน่นอนว่าผลกระทบน้ันมาถึง
ผู้ประกอบการรถบัสเช่นสวีทรานส์แบบฉับพลันทันทีเช่นเดียวกัน

จากจำานวนรถท่ีมีของสวีทรานส์ ตอนนี้นำากลับมาใช้งานเพียงแค่
ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งคุณวรพจน์กล่าวว่า สามสิบ
เปอร์เซ็นต์ที่นำากลับมาวิ่งงาน ก็ต้องปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งต้องใช้
เงนิ แตเ่ปน็มาตรฐานของบรษิทั ท่ีจะตอ้งนำาสนิคา้ท่ีดงีานบริการท่ีดใีหกั้บ
ลูกค้า การคืนกลับมาเริ่มดำาเนินธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่แจ้งหยุดดำาเนิน
กิจการไป สวีทรานสม์ตีน้ทุนทีต่อ้งจัดการใหมห่ลายเร่ือง ไม่เพียงแต่ตวัรถ 
ยังมีเรื่องของประกันและอื่นๆ อีกมาก

คุณวรพจน์เล่าให้ฟังว่าบรรดารถบัสที่เคยว่ิงอยู่กับตลาดจีน พอจีนเกิด
ปัญหาเขาก็มาหาตลาดยุโรป ผลกระทบมีอย่างยากหลีกเลี่ยง เพราะมา
ด้วยราคาทีต่ำา่ ตอนนีต้ลาดจนีเริม่จะกลบัมา หวังว่ารถเหล่าน้ันจะกลับไป
หาตลาดเดิม เมือ่ลกูค้าไม่มองท่ีมาตรฐานรถ มาตรฐานการให้บรกิาร การ
แข่งขันจะลำาบากสำาหรับคนที่ลงทุนเรื่องรถและระบบที่ดีไว้ 

สัญญานที่คุณวรพจน์จับได้ก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด คุณวรพจน์กล่าว
ว่าวันเวลาอันเฟ่ืองฟูของธรุกิจการทำารถบัสเช่าสำาหรับการท่องเท่ียว
เปลี่ยนแปลงไป มีสัญญานล่วงหน้ามาแล้ว จนการมาถึงของโควิด ที่
กวาดทุกอย่างลง วันนี้ถ้าจะพูดถึงการลงทุนใหม่ต้องคิดหนัก คิดหนัก
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ไม่พอต้องคิดใหม่ ถึงกระนั้นไม่มีอะไรการันตีเลยว่าจะไปได้ ตอน
นีค้อืรกัษาสถานภาพท่ีเปน็อยู่ให้ดีประคองให้ไปได้ จากนัน้ผา่นไป
อีกสองสามปีค่อยมาว่ากันใหม่

ตอนนี้เมื่อเริ่มกลับมาดำาเนินธุรกิจได้ อะไรต่างๆ ท่ีมันถูกหยุดไว้
เมื่อสามปีท่ีผ่านมา มันจะต้องปลดออกเช่นกัน น่ีเป็นเรื่องสำาคัญ
ที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย ทั้งในเรื่องหนี้สิน เงินกู้ต่างๆ นี่เป็น
อีกหน่ึงปัญหาที่ผู้นำาองค์กรต้องคิดต้องหาทางบริหารจัดการว่าจะ
ทำาอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ คุณวรพจน์กล่าวว่าเผลอๆ แล้วจะหนัก
กว่าตอนที่หยุดมันไว้เสียอีก ตอนนี้ระหว่างสวีทรานส์และคู่ค้าต้อง
ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พูดคุยกัน ร่วมมือกัน ทำาแผนระยะสั้น
รบัมอืเปน็ชว่งๆ ไป เพ่ือบรหิารจดัการเรือ่งนีใ้หท้ั้งสองฝา่ยสามารถ
เดินหน้าต่อไปได้

คุณวรพจน์เปิดเผยให้ฟังว่า จริงๆ แล้วถ้าไม่มีโควิดเกิดขึ้น 
สวีทรานส์สามารถปลดหนี้สินท้ังหมดได้แล้ว เพราะก่อนจะเกิด

โควิดนั้นเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง กลายเป็นว่าตอนน้ีมาเริ่ม
กันใหม่อีกรอบ แต่หลังจากเกิดโควิดตอนน้ีสวีทรานส์ได้หน่วย
สนับสนุนเข้ามาช่วยคุณวรพจน์ นั่นคือลูกชายและลูกสาวที่เข้ามา
ช่วยงานเต็มตัว ซึ่งทำาให้การทำางานดีขึ้น

มิเพียงกิจการรถบัส คุณวรพจน์ยังแบ่งแยกไปลงทุนทำาเรื่องธุรกิจ
ตลาด เปดิพ้ืนที่ใ่หเ้ชา่สำาหรบัคา้ขาย โดยจบัเปา้หมายไปทีก่ลุ่มคน
รุ่นใหม่ แรกเริ่มคิดว่าเป็นการกระจายการลงทุนไม่จมอยู่ที่กิจการ
รถบัสเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อโควิดมากิจการตลาดก็ได้รับผลกระ
ทบเช่นเดียวกัน ตอนนี้หลังมรสุมลูกใหญ่เคลื่อนตัวผ่านไป กิจการ
ทัง้สองอยา่งเริม่กลบัมาเดนิหนา้ไดอ้กีคร้ัง นับเปน็เร่ืองทีด่อีย่างไม่
ตอ้งสงสยั แตเ่ฉกเชน่ท่ีคณุวรพจนก์ลา่ว เมือ่เริม่เดนิหนา้ไดอ้กีรอบ
มนัก็มเีรือ่งของทุนทีต่อ้งใสล่งไปเพ่ือใหเ้ครือ่งยนตก์ลไกระบบต่างๆ 
กลับมาทำางานอีก แต่ย่อมดีกว่าการหยุดนิ่งอยู่เฉยๆ อย่างแน่นอน

ชวนคุณวรพจน์คุยเรื่องรถบัสที่ใช้พลังงานระบบใหม่อย่างไฟฟ้า 
เหมาะกับธุรกิจบัสเช่าเพ่ือการท่องเท่ียวไหม คุณวรพจน์กล่าวว่า
ท้ายท่ีสุดถ้าเรื่องราคาการรับงานในตลาดยังเป็นปัญหา พลังงาน
ยังข้ึนตอ่ไป ไมอ่ยากไปไฟฟ้าก็ตอ้งไป เพียงแตต่อนนีอ้ะไรๆ มนัยัง
ไม่ชัดเจนมาก แต่ในอนาคตถ้าฝั่งยุโรปยังช้า รถบัสไฟฟ้าจากจีนก็
อาจเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ

รถบสัเกือบท้ังหมดของสวีทรานสค์อืสแกนเนยี ซึง่เปน็แบรนด์หลัก
ที่อยู่คู่กับบริษัทมานาน ด้วยคุณภาพรถงานบริการ สวีทรานส์ไม่
ลังเลท่ีจะลงทุนกับสแกนเนีย รูปแบบรถที่หลากหลายทั้งรถบัส
ขนาดความยาวที่เหมาะกับกลุ่มทัวร์ใหญ่ รถบัสขนาดกลางที่รับ
กลุ่มทัวร์ขนาดกลางลงไปถึงเล็ก คุณวรพจน์กล่าวว่าตลาดการ
ท่องเท่ียวกรุ๊ปทัวร์หลังโควิดเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร กรุ๊ปทัวร์
ขนาดใหญ่เร่ิมลดลง สวีทรานส์เองมองเรื่องการเติมยานพาหนะ
ในรูปแบบของมินิบัสเข้าฟลีทอยู่ด้วยเช่นกัน เพ่ือปรับให้สอดรับ
กับความเป็นไปของตลาด

ก่อนการสนทนาจะจบลงเราถามคุณวรพจน์ว่า มรสุมลูกใหญ่ที่
ผา่นมาเยือน ไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ใหกั้บคนรุน่คณุวรพจน์บา้ง
ไหม คุณวรพจน์นิ่งคิดทบทวนอยู่ชั่วขณะ ก่อนจะกล่าวว่าไม่แน่ใจ
เหมือนกัน คนรุ่นใหม่ๆ สมัยนี้เวลาเริ่มทำาธุรกิจบางทีเขาไม่ลงทุน
อะไรเยอะๆ เหมือนกับสมัยที่คุณรวพจน์ก่อร่างสร้างสวีทรานส์
ขึน้มา  ชดัเจนทีส่ดุหลงัจากท้ังลมท้ังฝนสาดซดัอย่างรนุแรงสามปท่ีี
ผา่นมา มบีางสิง่บางอย่างเปลีย่นแปลงไปอย่างแนน่อน ณ. ปจัจบุนั
อาจยังตอบให้ชัดเจนไม่ได้ แต่ท่ีสำาคัญคือไม่มีการวางแผนไกล 
ต้องระมัดระวังตัวข้ึนกว่าเดิม เพราะโลกยุคปัจจุบันนี้อะไรที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ การเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือสิ่งที่ไม่
คาดคิดนั้นสำาคัญ  
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N & DD International 
(Thailand) 

“เทคโนโลยี มันก้าวหน้าไปตลอด ไม่เคย
หยุด เพื่อให้ดีขึ้น เราในฐานะผู้ใช้งานก็ต้อง
ปรับตัวตามเทคโนโลยี นำามาใช้งาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน ส่งมอบงาน
บริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่านคน 
เครื่องมือในการทำางานของเรา”
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N & DD International (Thailand) 

1.

คุณขวัญเมือง จันทร์ โชติ บอกกับ Asian Trucker ว่า

ตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท มีความตั้งใจว่าเมื่อพร้อม เครื่องมือใน

การทำางานซึ่งคือรถ จะเลือกใช้รถที่มีคุณภาพ เหตุผลนั้น

ประกอบขึ้นด้วยรายละเอียดหลายอย่าง เมื่อบริษัท N & 

DD เริ่มเข้าที่เข้าทาง การเติมรถเข้าสู่ฟลีทถัดจากล็อต

แรกที่เป็นรถญี่ปุ่น มองไปที่รถยุโรป แน่นอนว่าเมื่อยังไม่

ได้เริ่มใช้งานยุโรปอย่างจริงจังมาก่อน ก็ต้องทำาการบ้าน 

ตรวจสอบข้อมูล คุยกับผู้ที่ใช้งาน ในที่สุดคิดว่าสแกนเนีย

เหมาะสมที่สุด แต่กว่าจะได้เติมสแกนเนียเข้าสู่ฟลีทรถ 

N & DD ก็ได้ลองยูโรทรัคส์แบรนด์อื่นด้วย

เมื่อรถสแกนเนียได้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำาเนิน

ธุรกิจของ N & DD คุณขวัญเมืองได้เก็บข้อมูลการ

ใช้งานของรถอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ

ทำางานของ N & DD ข้อมูลการใช้งาน การบำารุงรักษา 

จากรถสแกนเนียที่ใช้อยู่โดยทีมคนขับของบริษัท สร้าง

ความประทับใจให้กับคุณขวัญเมืองได้เป็นอย่างดี “เลือก

ได้ถูกต้อง”

2.

ความเย็นสบายเคลื่อนตัวถอยหลังกลับไปยังแผ่นดินใหญ่

ของจีน เคลื่อนตัวกลับไปยังแนวเทือกเขาหิมาลัย ลม

จากทิศใต้ ซึ่งเป็นลมประจำาฤดูร้อนเดินทางกลับมาเยือน

ประเทศไทยอีกครั้ง อย่างแผ่วเบาเมื่อล่วงเข้าสู่ปลาย

เดือนมีนาคม จากนั้นค่อยๆ ทวีกำาลังขึ้น ข้อดีของการมา

ถึงของลมใต้ที่เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยคือมันดันฝุ่นต่างๆ ที่

ลอยอยู่เหนือกรุงเทพฯ ที่ราบลุ่มภาคกลางเคลื่อนตัวขึ้น

เหนือไป ในขณะเดียวกันมันเป็นสัญญานการขยับขึ้นของ

อุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง ความร้อนกลับมาเยือนเราอีกครั้ง

แล้ว

ภายในห้องทำางานบนชั้นสองบริษัท N & DD ของ

คุณขวัญเมือง จันทร์ โชติ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลทำา

หน้าที่ของมันอย่างเงียบเชียบ บันทึกเสียงสนทนาของ

เรากับคุณขวัญเมืองไว้ เรื่องราวย้อนไปตั้งแต่แรกเริ่ม

ที่ก้าวเข้ามาสู่แวดวงขนส่ง โดยเฉพาะกับธุรกิจขนส่งที่

เกี่ยวข้องกับสายเรือ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน แม้จะไม่ได้

เล่าละเอียดแต่ก็ทำาให้เราได้มองเห็นเส้นทางการเดินทาง

บริษัท APL (ในอดีตซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกัน ต่อมา

ถูกซื้อไปโดยบริษัทจากสิงคโปร์) เป็นสถานที่ซึ่งคุณ

ขวัญเมือง ได้มีโอกาสเข้าไปทำางานที่นั่น หลังจากอยู่กับ

บริษัทของญี่ปุ่นมาระยะหนึ่ง ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ 

ได้ความรู้หลายอย่างจาก APL ติดตัวมา (รูปแบบการ

ทำางานแบบอเมริกัน) หลังจากออกจากที่นั่นมาองค์ความ

รู้ ประสบการณ์หลายอย่างที่ได้รับมาจากการทำางานกับ

ระบบที่เป็นมาตรฐานติดตัวออกมาด้วย

N & DD จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในการดำาเนิน

ธุรกิจรับจ้างขนส่งตู้สินค้าให้กับสายเรือราวปี 2549 หลัง

จากที่คุณขวัญเมืองได้ทำางานกับหลายบริษัท และคิดว่า

ถึงเวลาที่จะทำาอะไรที่เป็นของตัวเองเสียที เมื่อโอกาสมา

ถึง

เริ่มต้นจากรถบรรทุกฮีโน่ 6 คัน เดินหน้าทำางาน เมื่อ

เริ่มต้นแล้วด้วยความสามารถของคุณขวัญเมือง รถใน

ฟลีทก็เพิ่มมาโดยตลอดเพื่อรองรับงานที่เติบโตขึ้น ด้วย

มาตรฐานการทำางานที่มีคุณภาพไว้ ใจได้ ที่ลูกค้าได้รับ

จาก N & DD 

คุณขวัญเมืองเล่าให้ฟังว่ามาสะดุดตอนนำ้าท่วมใหญ่

ในราวปี 54 สะดุดในที่นี้คือเส้นทางในการขนส่งรถ

ของ N & DD ต้องวิ่งลุยนำ้าท่วมไปกลับ ทำาให้รถเกิด

ความเสียหาย ตอนนั้นรถใหม่ในตลาดหายากมาก เพราะ

สถานการณ์นำ้าท่วมกระทบกับกระบวนการผลิตของ

โรงงานรถ ทำาให้ N & DD ไม่สามารถหารถมาตอบ

สนองงานได้

เมื่อเกิดปัญหาขาดรถใช้งาน คุณขวัญเมืองจึงคิดว่าไม่

สามารถผูกเครื่องมือการทำางานอยู่ที่รถแบรนด์ญี่ปุ่น

เพียงทางเดียว ไม่เช่นนั้นในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาได้

เมื่อมีแนวความคิดเชิงป้องกันปัญหาเช่นนั้นเกิดขึ้น จึง

เริ่มมองแนวทางอื่นในเรื่องรถ ต่อมาโดยคำาแนะนำาของ

เพื่อน ฟลีทของ N & DD จึงได้เติมรถหัวลาวอลโว่ 

ทรัคส์เข้าสู่ฟลีท เพื่อลองใช้งานดูจำานวนหนึ่ง 

แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำาให้เติมรถได้เพียงแค่ห้าคันจาก

เดิมที่ตั้งใจจัดซื้อสิบคัน

คุณขวัญเมืองกล่าวว่า ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำาบริษัทส่วน

ตัวมีความตั้งใจอยากจะใช้รถที่เป็นเครื่องมือสำาคัญใน

การทำางานเป็นรถที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ แต่ช่วงเริ่ม

ต้นทุนยังไม่เยอะมากจึงต้องค่อยๆ ขยับ ปัจจุบันยาน

พาหนะที่ใช้ ในการขับเคลื่อนกิจการของ N & DD เกือบ 

90% เป็นรถหัวลากแบรนด์สแกนเนีย

“แรกเริ่มผมไม่ได้มองสแกนเนีย เพราะในสมัยนั้นราคา

มันสูงมาก” คุณขวัญเมืองกล่าว หลังจากเริ่มมีรถยุโรป

ห้าคันแรกใช้งาน จึงลองติดต่อเข้าไปที่สแกนเนียเพื่อ

สอบถามข้อมูลเรื่องรถ เรื่องราคา นั่นเป็นก้าวแรกที่

ต่อมากลายเป็นคู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจร่วมกันต่อเนื่องมา

ยาวนานจนปัจจุบัน

คุณขวัญเมืองเล่าให้ฟังว่า ในสมัยนั้นเคยได้ยินว่าใน

แวดวงทำารถขนส่ง มีการผ่าเครื่องยนต์สแกนเนียที่ใช้
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“ความตั้งใจของผมคือต่อไปรถทั้งหมดในฟลีทจะเป็น
สแแกนเนีย ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกนิดเดียว ถ้าเป็นไปได้ทุก
ห้าปีเราก็เปลี่ยนรถรอบหนึ่ง ต่อไปรถของเราก็จะเป็นรถที่
มีอายุการใช้งานที่ไม่มาก”

คุณขวัญเมือง จันทร์โชติ 

คุณธีรภัทร จันทร์โชติ
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งานไปแล้วประมาณสองล้านกิโลเมตร พบว่าภายใน

เครื่องยนต์ยังมีสภาพเนี๊ยบอยู่เลย เป็นที่พูดถึงกันมาก 

ตอนนั้นเลยเป็นชุดข้อมูลของรถสแกนเนียที่อยู่ในภาพจำา

ของตัวเอง เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองเอามาใช้งานดู

เมื่อสแกนเนียล็อตแรกถูกนำาเข้ามาใช้งาน ผลงานก็เป็น

ที่ประทับใจทั้งอัตราการสิ้นเปลืองนำ้ามัน คุณภาพของรถ 

ทีมคนขับมีประสิทธิภาพในการทำางานดีขึ้น เมื่อได้เครื่อง

มือที่ดีมา 

การทำารถนั้นข้อมูลการใช้งานรถเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก 

สำาหรับเจ้าของผู้ประกอบการ สำาหรับ N & DD โดย

คุณขวัญเมือง ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเริ่ม

ทำางาน แม้ว่าทุกวันนี้จะได้ลูกสาวเข้ามาช่วยดูแลเรื่อง

ระบบการจัดเก็บข้อมูล (ลูกสาวจบการศึกษาด้านวิศวะ

คอมพิวเตอร์) โดยเขียนโปรแกรมสำาหรับเก็บข้อมูลการ

ใช้งานรถทุกคันในฟลีทของ N & DD ใช้งานภายใน

บริษัท

คุณขวัญเมืองเปิดคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำางานให้เราได้

เห็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบของรถแต่ละคัน 

พร้อมกับอธิบายให้ฟัง เมื่อได้เห็นและฟังกระบวนการ

ในการทำางานของคุณขวัญเมืองแล้ว เราไม่รู้สึกแปลก

ใจเลยถึงประสิทธิภาพฟลีทรถของ N & DD ยิ่งเมื่อได้

รถอย่างสแกนเนียมาใช้ขับเคลื่อนกิจการทำาให้สามารถ

ถึงจุดคุ้มทุนของแต่ละคันภายในเวลาไม่นาน อีกทั้งยัง

สามารถบริหารรถและคนขับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้จากรถและคนในแต่ละเที่ยว

ของการทำางาน

ข้อมูลที่ N & DD จัดเก็บนั้นรอบด้าน รถเมื่อนำาเข้าสู่

ระบบ จะถูกบันทึกทุกอย่างไว้ แยกหมวดหมู่อย่างเป็น

ระบบ เช่น ระยะกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไป แต่ละวันวิ่งไป

ไหนบ้าง การซ่อมบำารุงกี่ครั้ง ยางแต่ละเส้นเปลี่ยนเมื่อ

ไหร่ แต่ละเดือนรวมค่าซ่อมบำารุงเท่าไหร่ เปลี่ยนอะไรไป

บ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำามาวิเคราะห์วางแผนจัดการ

ระบบการทำางานของฟลีท การลงทุน การบริหารต้นทุน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณขวัญเมืองยกตัวอย่างให้ฟังหลายมุมเพื่อให้เราเข้าใจ

ภาพรวมที่ชัดเจน เช่นค่าซ่อมบำารุงรถที่ใช้งานมาระยะ

หนึ่ง (เกินห้าปี) หากค่าซ่อมบำารุงแต่ละเดือนขยับสูง 

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนเรื่องรถใหม่แล้วคุ้มค่ากว่า 

บริษัทก็จะได้รู้และปรับทุนจากค่าซ่อมบำารุงเป็นไปทุน

สำาหรับรถใหม่แทน, ข้อมูลการเดินทางการใช้นำ้ามันของ

คนขับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำางานของคน

ขับ เมื่อเห็นว่าตัวเลขไม่ดีสามารถแนะนำาพูดคุยกับคนขับ

ได้ เป็นต้น

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ในการทำางานที่

ยาวนานของคุณขวัญเมือง เราย่อยได้เพียงบางส่วน

เท่านั้น การได้นั่งสนทนากันร่วมเกือบสองชั่วโมง สิ่งที่ได้

ฟังทำาให้ไม่แปลกใจแต่อย่างใดสำาหรับความสำาเร็จของ 

N & DD ในวันนี้

ทุกวันนี้ N & DD มีอาคารพักอาศัยสำาหรับครอบครัว

พนักงานขับรถทุกคน โดยเก็บค่าเช่าเพียงแค่เดือนละหนึ่ง

พันบาทเท่านั้น มีรถรับส่งลูกของคนขับไปโรงเรียน เป็น

ความตั้งใจอย่างยิ่งของคุณขวัญเมืองที่จะทำาเรื่องนี้

พนักงานขับรถส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทมานาน กฏเกณฑ์ใน

การทำางานสำาหรับคนขับนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่วาง

ไว้ การทำางานทุกอย่างทำาตามระเบียบของบริษัทลูกค้า

ที่ N & DD ไปรับงานขนส่งสินค้าให้ เรื่องยาเสพติด

ทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้าม เมื่ออยู่บนท้องถนนทำาทุกอย่าง

ถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อทุกอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ปัญหาจะน้อยลงทันที 

คุณขวัญเมืองกล่าวว่า N & DD เน้นการทำางานที่ราบ

รื่นต่องานให้ Smooth รถไม่ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ 

(ไม่ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้น) ตั้งแต่เริ่มต้นงานในสายนี้ 

คุณขวัญเมืองทำางานด้วยระบบนี้มาโดยตลอด

การบริหารองค์กร แน่นอนอย่างยิ่งสำาหรับผู้บริหาร

แทบทุกบริษัทต้องเผชิญ N & DD ก็เช่นเดียวกัน 

คุณขวัญเมืองกล่าวว่า “บริหารคน ยากที่สุด เหนื่อย

ที่สุด”

ทุกๆ เดือนถ้าเป็นไปได้คุณขวัญเมืองจะคุยกับบรรดา

พนักงานขับรถของบริษัท เมื่อมีโจทย์ในการทำางานที่จะ

ต้องปรับปรุง จะเอาข้อมูลการขับขี่ให้คนขับดู พูดคุยกัน 

หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ทำางานเป็นทีมเดียวกัน ในการ

ทำางาน บริษัทจะมีเรทนำ้ามันที่ตั้งไว้เป็นมาตรฐาน เมื่อคน

ขับทำาตำ่ากว่าเรทที่ตั้งไว้ก็จะพูดคุยกัน ปัญหาเกิดจากอะไร

สำาหรับ N & DD กล่าวได้ว่าผ่านจุดที่คุณขวัญเมืองตั้งใจ

มาแล้ว แม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถือได้ว่าเป็น

ผลงานที่น่าพอใจ ทุกวันนี้ลูกชายและลูกสาวเข้ามาช่วย

ดูแลกิจการ คุณขวัญเมืองจึงผ่อนการทำางานลง แต่ยังคง

ติดตามดูภาพรวมอย่างใกล้ชิด

หลังจากสนทนากับคุณขวัญเมืองไปไม่นานนัก เราแวะ

กลับมาที่บริษัท N & DD อีกครั้งในวันที่บริษัท N & DD 

ทำาบุญบริษัทประจำาปี รถบรรทุกหัวลากทุกคันของบริษัท

ไม่ได้วิ่งงาน นำามาจอดรวมกันอยู่ในลานจอดของบริษัท 

90 เปอร์เซ็นต์ของฟลีทเป็นสแกนเนีย มีทั้งรุ่นเก่าและ

ใหม่ผสมผสานกัน นี่เป็นครั้งเดียวในหนึ่งปีที่รถของบริษัท

มาจอดรวมกันทั้งหมด เพราะโดยปกติรถจะล้อหมุน
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อยู่ข้างนอกกัน เพราะนโยบายของ N & DD ในการ

วางแผนงานให้กับรถทุกคันนั้นต้องจ่ายงานให้ราบรื่นนั่น

คือรถรับงานต่อไปโดยที่ไม่ต้องกลับเข้ามาบริษัทเพื่อให้

เกิดการลื่นไหล 

เมื่อคุณขวัญเมืองบอกกับเราว่าสแกนเนียถือเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำาหรับ N & DD เราได้รับ

ฟังรายละเอียด ได้ฟังวิธีการใช้งาน เมื่อเราได้มาเห็น

รถสแกนเนียทั้งหมดที่ N & DD ครอบครองไว้ เราเชื่อ

อย่างสนิทใจว่า สแกนเนียคือรถที่คุณขวัญเมืองได้ ใช้งาน

และได้พิสูจน์แล้วว่านี่คือของจริง 

“ความตั้งใจของผมคือต่อไปรถทั้งหมดในฟลีทจะเป็น

สแแกนเนีย ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกนิดเดียว ถ้าเป็นไปได้ทุก

ห้าปีเราก็เปลี่ยนรถรอบหนึ่ง ต่อไปรถของเราก็จะเป็นรถ

ที่มีอายุการใช้งานที่ไม่มาก” คุณขวัญเมืองกล่าว

“ประสบการณ์ได้ ใช้งานจริงจากสินค้าสำาคัญมาก ทำาให้

เราเข้าใจมันอย่างแท้จริง ตอบโจทย์ในการทำางานของ

เรา” คุณขวัญเมืองกล่าว “คุณภาพมันแสดงออกผ่าน

การใช้งาน อะไรพัง อะไรเสียบ่อย อายุการใช้งานเป็น

อย่างไร ค่าบำารุงรักษาเป็นอย่างไร” สิ่งเหล่านี้เมื่อเปรียบ

เทียบสิ่งที่มีอยู่ในมือผ่านการใช้งานมา เก็บข้อมูลทุก

อย่างไว้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ควรจะเลือกอะไร ใช้งาน

อะไร

เมื่อคนขับสามารถทำาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาก

รถได้เป็นอย่างดี ค่าการบำารุงรักษารถไม่สูง เพราะตัวรถ

และเครื่องยนต์มีความทนทานสูง ออกแบบและสร้างมา

อย่างดี การบริหารต้นทุนของ N & DD เกี่ยวกับรถจึง

มีประสิทธิภาพ จบจากระยะเวลารับประกัน N & DD 

สามารถดูแลรถด้วยตนเองได้ เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่

เข้าใจ ทีมงานของสแกนเนียยินดีให้คำาปรึกษา แม้ว่า

จะไม่ได้เซอร์วิสกับสแกนเนีย จากรถรุ่นแรก จึงมีรุ่น

สอง และสามตามมา การซื้อซำ้าเกิดขึ้นเพราะสินค้านั้น

ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าดี คุ้มค่า สร้างประโยชน์ให้กับบริษัท 

N & DD ที่สำาคัญคือการให้บริการสนับสนุนในเรื่อง

ต่างๆ จากสแกนเนียนั้นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจพอๆ กับ

ประสิทธิภาพที่ได้จากรถสแกนเนีย

มาตรฐานของ N & DD คือตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่สำาคัญ

มาก คุณขวัญเมืองกล่าว 

สำาหรับคุณขวัญเมือง ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ

ขนส่ง มีรถวิ่งอยู่บนท้องถนนสาธารณะ กล่าวว่าอยาก

เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม

ด้วย N & DD ใช้รถที่ดี ดูแลสภาพรถเครื่องยนต์ให้อยู่

ในสภาพที่ดี แต่ในความเป็นจริงลูกค้าที่ใช้บริการด้าน

ขนส่งไม่ได้มองลึกไปถึงเบื้องหลังในการทำางาน การที่

จะทำาให้แวดวงขนส่งดีขึ้นสำาคัญผู้ซื้อบริการต้องดูราย

ละเอียดอื่นด้วย เช่นรถถูกต้องไหม ทำาตามกฏหมาย

กำาหนด คนถูกต้องไหม วิ่งบรรทุกสินค้าอยู่บนถนน

สาธารณะทำาตามกฏหมายไหม (ความเร็วในการขับขี่ 

การไม่บรรทุกนำ้าหนักเกิน) ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไหม 

เป็นต้น

คุณขัญเมืองกล่าวในตอนท้ายๆ ของการสนทนาว่า 

สำาหรับเรื่องของเทคโนโลยี มันก้าวหน้าไปตลอด ไม่เคย

หยุด เพื่อให้ดีขึ้น เราในฐานะผู้ ใช้งานก็ต้องปรับตัวตาม

เทคโนโลยี นำามาใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทำางาน ส่งมอบงานบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่าน

คน เครื่องมือในการทำางานของเรา
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พลังงานสะอาด
Technology
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ความหลากหลายในการขบัเคลือ่น
ยานยนต์เชิงพาณิชย์ 
ด้วยพลังงานสะอาด

โดยบริษัท Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT)
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ความหลากหลายในการขับเคลื่อนยานยนต์เชิงพาณิชย์ 
ด้วยพลังงานสะอาด

หลังจากท่ี ทางโตโยต้า ประเทศไทย และ ซีพี กรุ๊ป ได้
ประกาศความร่วมมือเพ่ือบรรลุความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์หรือกา๊ซเรือนกระจกสทุธิให้เปน็ศนูย์ 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น
การทำางานร่วมกันได้เกิดขึ้นในหลายมิติ 

โดยล่าสุดทางบริษัท Commercial Japan Partner-
ship Technologies (CJPT) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ก่อตั้งข้ึน
ที่ประเทศญ่ีปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท 
อีซูซุ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
คอร์ปอเรชั่น บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ 
บริษัท ไดฮัทสุ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดยได้เริ่มโครงการ
ในประเทศญ่ีปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายอยู่
ท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการนำาเทคโนโลยี
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าท่ีหลากหลายเข้ามาใชง้าน โดยมุง่
หวังให้เกิดการนำาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์จริงในอนาคต

SORA (โซระ)
รถบัสพลังงานไฮโดรเจน FCEV
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HINO 
FCEV Heavy Duty Truck 
มิติรถ ความยาวรถ 11,985 mm กว้าง 2,490 

mm สูง 3,780 mm ฐานล้อ 6,000 mm หัวเก๋ง 

สองที่นั่ง ตู้โหลดนำ้าหนักได้ 11,000 กิโลกรัม
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HINO / FCEV Heavy Duty Truck 
รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากฟิวเซลหรือพลังงาน
ไฮโดรเจน เปน็เชือ้เพลงิให้เครือ่งยนตแ์ปลงเปน็พลงังานไฟฟ้า
จ่ายกระแสไฟให้แบตเตอร์รี่ เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า 

ในงานท่ีทาง Commercial Japan Partnership Technolo-
gies (CJPT) จัดขึ้น ในส่วนรถเพื่อการพาณิชย์นอกจากรถบัส 
FCEV หรอืรถบสัขับเคลือ่นดว้ยเชือ้เพลงิไฮดรอเจน SORA จาก 
โตโยต้าแล้ว ยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ในส่วนของรถบรรทุก 
ถูกส่งจากญ่ีปุ่นมาแสดงหลายรุ่น หน่ึงในนั้นท่ีน่าสนใจคือ
รถบรรทุกฮีโน่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจน

สิบล้อตู้ทึบแบบปีกนก เครื่องยนต์ใช้พลังงานไฮโดรเจน ส่ง
กระแสไฟให้กับแบตเตอร์รี่ Lithium - ion วางอยู่ด้านท้าย 
เพ่ือส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวท่ีล้อหลัง ตัว
แท๊งค์บรรตุไฮโดรเจนวางอยู่หลังเคร่ืองยนต์กินพ้ืนท่ีมาจนถึง
กลางลำาตัวรถ

พลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว ผลักให้รถวิ่งฉิวได้
อย่างทรงพลัง กำาลังมาแบบทันใจตามรูปแบบเฉพาะของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ต้องรอรอบเครื่องเหมือนกับรถยนต์นั่งไฟฟ้า
ทั่วไป

ขนาดถังบรรจุไฮโดรเจนเติมเต็มที่ปริมาณ 50 กิโลรัม สามารถ
ว่ิงได้ไกลเกินหกร้อยกิโลเมตร ระบบขับเคลื่อน 6x4 กำาลังขับ 
626 กิโลวัตต์ กำาลังและขีดความสามารถในการทำาระยะทาง
หายหว่ง ใชเ้วลาในการเตมิพลงังานสัน้กว่ารถทีใ่ชร้ะบบไฟฟ้า
ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเทียบกันไม่ได้ เรียกได้ว่ามีความเหมาะ
สมการการขนส่งระยะทางไกลมาก เชื่อว่าในอนาคตค่าย
ญ่ีปุ่นน่าจะให้ความสำาคัญกับการพัฒนาไปทางระบบ FCEV 
หรือ ไฮโรเจนเป็นหลัก ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้ว
จะเป็นอย่างไร

บรษิทั CJPT ได้นำาเทคโนโลยดีงักล่าวเข้ามาจัดแสดงใน
ประเทศไทย และในภูมภิาคเอเซยี ต้ังแต่รถยนต์ประหยัด
นำ้ามัน รถยนต์ไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้ า (BEV) ไป
จนถึงรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (FCEV)

Asian Trucker มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานสังเกตุการณ์
และสัมผัสกับยานยนต์ทางเลือกที่นำามาจัดแสดง โดย
โฟกัสไปที่ยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ ซึ่งคือรถบรรทุก
และรถบัส

รถบัสน้ันคือรถบัสพลังงานไฮโดรเจน FCEV จาก
โตโยต้าท่ีมีชื่อ SORA (โซระ) ซึ่งเป็นรุ่นที่โตโยต้านำามา
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารจริงในช่วงที่ญ่ีปุ่นเป็นเจ้าภาพ
กีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุดท่ีเพ่ิงผ่านพ้นไป รถบัสพลังงาน
ไฮโดรเจนนี้นับเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในระบบขนส่ง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต มีความเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มสงู โดยใชเ้วลาในการเตมิเชือ้เพลงิสัน้และว่ิง
ได้ไกล เตมิไฮโดรเจน 20 กิโลกรมั สามารถว่ิงไดม้ากกว่า
สองรอ้ยกิโลเมตร (โดยใชเ้วลาเติมเต็มเพียงแคย่ี่สบินาที
เท่านั้น) Sora มาพร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์สอง
ตัว กำาลังขับสูงถึง 112 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนหลัง

Sora บรรจถัุงไฮโรเจนไว้บนหลงัคาด้านหน้า โดยมรีะบบ
ไฟฟ้าแบตเตอร์รีอ่ยู่บนหลงัคาเช่นกันโดยวางอยู่ตอนหลงั 
ภายในห้องโดยสารมีความคล้ายคลึงกับรถบัสขนส่งใน
เมืองทั่วไป แต่รูปโฉมภายนอกนั้นออกแบบได้สวยงาม 
มิติตัวถังมีความยาว 10,525 mm กว้าง 2,490 mm สูง 
3,350 mm ฐานล้อ 5,300 mm บรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 
79 คน รับนำ้าหนักได้ 4,345 กิโลกรัม

ขอขอบคุณ
บ.โตโยต้า ประเทศไทย
บ.ฮีโน่ ประเทศไทย
บ.CJPT
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Scania 
BusBus
มโนสา

อรุณ มโนสา ลูกชาวนา 
ผู้เป็นชาวนา ชะตาชีวิตลิขิต
ให้เดินออกจากทุ่งนาสู่เจ้าของ
กิจการรถบัส

กับ ตัวท็อป
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“เพื่อนชวนให้ไปดูรถท่ีบริษัทสแกนเนีย เราก็ไป 
ตอนออกจากบา้นกไ็มคิ่ดวา่จะซ้ือเลยนะไปดกู่อน 
พอไปเห็นแชสซีส์ใหม่เห็นเครื่องยนต์ ผมตัดสิน
ใจวันนั้น บอกทางสแกนเนียเลยว่าซื้อ วางมัดจำา
กันเลย”

Buses
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อรุณ มโนสา

“ผมเป็นลูกชาวนา” คุณอรุณกล่าว เรียนหนังสือจบแค่มัธยมหก จากน้ัน

เลือกที่จะไม่เรียนต่อโดยมุ่งหน้าเป็นเกษตรกร เลือกอาชีพทำานาช่วยพ่อแม่ 

แต่แล้วโชคชะตานำาพาให้ได้มีโอกาสออกรถบัสพัดลมใช้แล้วมาหนึ่งคัน ซึ่ง

กลายเปน็หลกักิโลเมตรแรกในชวีติทีท่ำาให้ผันตัวเองจากชาวนากลายมาเปน็

เจ้าของธุรกิจรถบัสสามศูนย์ 

ตอนออกรถบัสคันแรก เพื่อนำามาวิ่งรับส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 

คุณอรุณไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจรถบัสเลย อย่าว่าแต่รู้เรื่องธุรกิจรถบัส “ขับ

รถบัสก็ขับไม่เป็น ไม่เคยขับรถบัสมาก่อนเลยในชีวิต” เราฟังแล้วก็รู้สึกทึ่ง 

คุณอรุณบอกว่า “ขับส่งคนงานครั้งแรก ผมขับไปโดยที่ ไม่ปลอดตัวล็อค

ล้อ รถวิ่งไปได้สักหกเจ็ดกิโล ควันโขมงเต็มรถเลย ต้องโทรถามเจ้าของ

เก่าว่าเกิดอะไรขึ้น แกบอกได้ปลดตัวล็อคล้อหรือเปล่า เราก็อ้าวมีด้วย

เหรอ” คุณอรุณเล่าพร้อมกับหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตนเองเมื่อ

ขับรถบัสครั้งแรก

ชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย แต่ละคนมีบททดสอบ มี

เรื่องราวที่ได้พบเจอแตกต่างกันไป เมื่อเริ่มทำารถบัสรับส่งพนักงานในช่วง

แรกนั้น คุณอรุณใช้วิธีจ้างคนขับ ในขณะที่ตัวเองก็ยังคงทำานาต่อไป ผ่าน

ไปแค่เดือนเดียวปรากฏว่ารถบัสที่ปล่อยให้คนอื่นขับน้ันใช้นำ้ามันสิ้นเปลือง

อย่างมาก ปล่อยไว้ต่อไปคงจะเสียหายกู่ไม่กลับแน่ จึงตัดสินใจเดินออก

จากท้องนามาขับรถบัสเอง และนั่นเป็นวันที่ไม่ได้ย้อนเดินเท้าเปล่ากลับลง

ไปแปลงนาอีกเลย
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คุณอรุณเล่าว่าจริงๆ แล้วกิจการรถบัสที่ทำาอยู่น้ีมันน่าจะ

ไปได้ดีกว่านี้ เราถามว่าทำาไม “ตอนเริ่มทำารถบัส ทำาไปได้

ปีเดียว ผมก็มาป่วยเสียก่อน” ป่วยที่คุณอรุณบอกน้ี คือ

เป็นมะเร็งลำาไส้

ยังไม่ทันได้ทำาอะไรบททดสอบใหญ่ก็มาถึงตัวแบบแทบจะ

ต้ังรับไม่ทัน ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดใหญ่ ต้องพัก

ฟื้นถึงสองปี ช่วงน้ันต้องให้คนอื่นขับรถให้ สองปีที่ต้อง

พักรักษาตัว คุณอรุณบอกว่ากลายเป็นว่าเสียโอกาสไป

มากมาย ให้คนอื่นทำาก็ไม่เหมือนลงมือทำาเอง

ตอนที่ป่วยนั้น ญาติพี่น้องผู้คนรอบข้าง ต่างพูดเป็นเสียง

เดียวกันว่า ให้เลิกทำารถบัส ขายรถทิ้งไปซะ แต่คุณอรุณ

ไม่ยอมแพ้ ยังไม่ได้สู้จะให้ยอมแพ้ก่อนได้อย่างไร เมื่อเริ่ม

ฟื้นตัว ตัดสินใจกลับมาต่อสู้ ใหม่ หลังจากป่วยก็ปรับรูป

แบบชวีติของตนเองใหม ่ไมว่า่จะทำาอะไรก็ตามจะไมเ่ครยีด 

ปรับเรื่องการพักผ่อน อาหารการกิน โดยเฉพาะอาหาร

การกินปรับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย เลิกกินเน้ือสัตว์ 

กินแต่ผัก ผลไม้ หลังจากผ่าตัดใหญ่ คุณอรุณเลือกใช้วิธี

รักษาตัวตามแนวทางแพทย์แผนไทยแทน ทุกวันนี้สุขภาพ

กลับมาแข็งแรง

วันนี้กิจการของบ.มโนสา เดินเข้าสู่ปีที่ยี่สิบห้าแล้ว ที่ผ่าน

มากิจการหลกัของบริษัทอยูท่ีก่ารให้บรกิารรับสง่พนักงาน

โรงงาน โดยมีรถบัสผัดลม รถตู้ และมินิบัสหนึ่งคัน รวม

ร่วมยี่สิบกว่าคัน ขับเคลื่อนกิจการนำารายได้เข้าสู่บริษัท

“ทุกวันน้ี กิจการรับส่งพนักงานเปลี่ยนแปลงมาก ความ

ตอ้งการใชร้ถเร่ิมลดน้อยลง” คณุอรณุเลา่ให้ฟงัวา่ปจัจุบนั

โรงงานหลายแห่งเริม่ปรับลดปริมาณคนงานลง ปริมาณรถ

ที่วิ่งงานจึงลดลงตามไปด้วย สัดส่วนที่ใช้รถบัส ปรับมาใช้

รถตู ้ทีผ่่านมารถบสัพดัลมของบ.มโนสา เปน็รถจดประกอบ

เสียส่วนมาก “ใช้ไปซ่อมไป” คุณอรุณกล่าว “บอกว่ารถ

บัสสแกนเนีย แต่ถ้าแยกออกมาดูจะเห็นว่าทำามามากที่คือ

สแกนเนียน้ันอาจจะเปน็แคเ่ครื่องยนตอ์ยา่งเดยีวอยา่งอื่น

ไม่ใช่แล้ว” คุณอรุณอธิบายถึงรูปลักษณะรถจดประกอบ

ให้ฟัง รถบัสญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน ของมาจากหลายหลาย

แบรนด์ประกอบรวมกลายมาเป็นรถบัสหนึ่งคัน 

เมื่อสถานการณ์งานโรงงานเริม่เปลีย่นแปลงไป คณุอรุณจึง

เริม่มองหาชอ่งทางใหม ่ทีจ่ะทำาให้เกิดความสมดลุในการทำา

ธุรกิจ โดยมองไปที่บัสท่องเที่ยว แม้ว่าจะไม่เคยทำาแต่มอง

ดูแล้วเห็นว่ามีโอกาสที่จะไปได้ เริ่มต้นจากรถหนึ่งคันก่อน

เพื่อทดสอบตลาดดู

แต่ตลาดบัสท่องเที่ยวน้ันจะใช้รถอย่างเดิมก็เป็นไปไม่ได้ 

การแข่งขันมีสูง รถที่นำามารับลูกค้าต้องมีคุณภาพ เรื่อง

งานบริการน้ันคุณอรุณไม่กังวล เพราะตนเองขับเอง 

บ.มโนสา ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ในการทำางาน ให้ความ

สำาคัญกับลูกค้าเสมอมา เรียกได้ว่าโรงงานญี่ปุ่นที่ให้งาน

คุณอรุณตั้งแต่แรกเร่ิมก่อตั้งบริษัท ทุกวันน้ีผ่านมายี่สิบ

กว่าปีแล้วก็ยังไว้ ใจใช้บริการบ.มโนสา 

เมื่อรู้ว่าที่สำาคัญคือรถต้องเป็นรถที่ดี “ผมรู้อยู ่แล้วว่า

สแกนเนียเป็นรถที่ดี ในธุรกิจรถบัสคนส่วนมากก็ใช้

สแกนเนีย เมื่อจะซื้อเราก็มีตัวเลือกเดียวว่าต้องเป็น

สแกนเนีย” คุณอรุณกล่าว

“เพื่อนชวนให้ไปดูรถ (แชสซีส์และเครื่องสแกนเนีย) ที่

บริษัทสแกนเนียเราก็ไป ตอนออกจากบ้านไม่คิดว่าจะซื้อ

เลยนะไปดูก่อน พอไปเห็นแชสซีส์่เห็นเครื่องยนต์ใหม่ ผม

ตัดสินใจวันน้ันเลย บอกทางสแกนเนียว่าซื้อ วางมัดจำา

กันเลย”

ตัดสินใจวางมัดจำาไปแล้วก็ไม่ได้รถเลยยังต้องรอรถห้า

เดือนส่งมาจากสวีเดน จากน้ันรออีกร่วมสี่เดือนส่งไปต่อ

ตัวถังทีค่ณุอรณุเป็นผู้ตัดสนิใจเลอืกแบบเองทีอู่ม่แีสง รวม

ราคาแชสซีส์ตัวถังร่วมสิบล้านบาท แยกผ่อนสองที่ตัวรถ

ปลอ่ยเปน็ไปตามกรอบระยะเวลาไมเ่รง่รีบมาก ในขณะทีต่วั

ถังคณุอรุณตดัสนิใจเอาแบบจบเร็ว เลอืกแบบไมม่ดีอกเบีย้

ผ่อนหน่ึงปีให้จบเลย “ตัวถังจะจบแล้วอีกสองสามเดือนก็

หมดแล้ว ผมก็จะสบายขึ้นแล้ว” คุณอรุณกล่าว เมื่อผ่อน

ตัวถังจบ รายได้ที่รถสร้างให้ก็จะเหลือเก็บมากขึ้น ซึ่งเป้า

หมายต่อไปที่วางไว้คือสแกนเนียบัสป้ายแดงคันที่สอง จะ

ช้าจะเร็วมาแน่นอน คุณอรุณว่าอย่างนั้น 

“ตั้งแต่ได้สแกนเนียมา รถสร้างงานสร้างเงินมาตลอด 

ขับสบาย ลูกค้าน่ังก็รู้สึกสบาย เครื่องยนต์พละกำาลังดี

ประหยัดนำ้ามัน เวลาขึ้นลงเขาระบบเบรครีทราดเดอร์ 

ช่วยให้มั่นใจ ขับมาไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเลยสำาหรับรถคันนี้”

ขอขอบคุณ

บ.สแกนเนีย สยาม

คุณอรุณ มโนสา
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คุณบุญจัน วงเดือน
ผู้ประกอบการชาวลาว / ธุรกิจซื้อขาย และ รับจ้าง
ขนส่งนำ้ามัน ที่ตั้งบริษัท นครหลวงเวียงจันทน์ ลาว

logistics



33 Asian Trucker

PHUTTHIPHONG
LOGISTICS

ขนส่งน�้ามันข้ามแดน
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หลังจากใช้ความพยายามในการติดต่อสนทนากับผู้คนในแวดวง

ขนส่งหลายรายแต่ไม่ประสบความสำาเร็จ ดูเหมือนว่าต้นปีน้ี

ดวงทางด้านการติดต่อประสานงานจะไม่โดดเด่น สายวันหนึ่งพี่

ชายที่คุ้นเคยโทรศัพท์เข้ามาหา ถามไถ่ว่าสนใจจะขึ้นไปทำาเร่ือง

แถวภาคอิสานบ้างไหม รีบตอบตกลงทันที ได้มีโอกาสประสาน

งานกับคุณอั้มทีมงานของสแกนเนีย สยาม ที่ดูแลภาคอิสานอยู่ 

โดยแนะนำาให้ได้พูดคุยกับชาวลาวที่ทำาธุรกิจขนส่งนำ้ามันจาก

ไทยไปลาว

เช้าตรู่ต้นเดือนมีนาคม อากาศที่มุกดาหารยังหนาวเล็กน้อย เรา

นัดหมายกับคุณบุญจัน ชาวลาวเจ้าของบริษัทที่ดำาเนินกิจการ

เก่ียวกับการซื้อขาย และ จัดส่งนำ้ามันที่ฝั่งเมืองสะหวันนะเขต 

ประเทศลาว 

การเดินทางไปยังสะหวันนะเขตของ Asian Trucker เนื่องจาก

ไมไ่ดข้บัรถยนตส์ว่นตวัขา้มไป จึงเลอืกใชบ้ริการขนสง่สาธารณะ

ข้ามแดน ซึ่งเป็นรถบัสข้ามแดนที่ ให้บริการโดยบขส.ไทย 

และบขส.ลาว สองประเทศร่วมบริการด้วยกัน วิ่งรถข้ามไป

มาระหวา่งไทยและลาว โดยตัง้ตน้และสิน้สดุทีส่ถานนีขนสง่ของ

ทัง้สองประเทศ ซึง่สะดวกสบายมาก เพราะทีต่ัง้ของสถานนีขนสง่

ทัง้สองแห่งน้ันอยู่ในเขตเมอืง เดนิทางจากตวัเมอืงไปสถานีขนสง่

สะดวกเช่นเดียวกันออกจากตัวสถานนีขนส่งเข้าเมืองก็สะดวก

เราขึ้นรถบัสเที่ยวแรก ออกจากมุกดาหารหกโมงสี่สิบห้านาที 

รถเที่ยวน้ีเวลาเหลื่อมกับรถบัสที่มาจากกรุงเทพเล็กน้อย พอให้

ผู้ โดยสารที่มาจากกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือชาว

ลาวที่ทำางานอยู่ฝั่งไทยสามารถต่อรถได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลา

ที่ฝั่งไทย นับว่าดีเลยทีเดียว ในแง่ของการเดินทางเชื่อมต่อข้าม

แดน สำาหรับคนที่อยากประหยัดเวลาการเดินทาง

ด้วยเหตุน้ีเที่ยวเช้าที่ตรงกับวันเสาร์พอดิบพอดีจึงเต็มไปด้วย

ผู้ โดยสารที่มาใช้บริการรถเที่ยวแรก เรียกได้ว่าเต็มทั้งที่นั่งและ

ที่ยืน

รถออกตรงเวลาเมื่อถึงเชิงสะพานฝั่งไทย ผู้ โดยสารต้องลงจาก

รถเพื่อไปทำาขั้นตอนข้ามแดนที่ส่วนบริการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง

ใช้เวลาไม่นานมาก (ในแต่ละเที่ยวใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ

จำานวนผู้ โดยสารที่ข้ามแดนในแต่ละช่วงเวลาของวัน) เมื่อทำา

เอกสารเรียบร้อยกลับขึ้นรถ เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพแห่ง

ที่สองไปยังเมืองสะหวันนะเขตประเทศลาว เช่นเดียวกันเมื่อถึง

เชงิสะพานฝ่ังลาว ก็ตอ้งลงจากรถไปทำาเอกสารเขา้เมอืง เหมอืน

กับที่ฝ่ังไทย จากน้ันใช้เวลาเดินทางอีกครู่เดียวก็ถึงสถานีขนส่ง

เมือสะหวันนะเขต

คุณบุญจันเดินทางมารับที่สถานีขนส่งเมืองสะหวันนะเขต 

เนื่องจากสำานักงานของคุณบุญจันอยู่ที่เวียงจันทน์ เมืองสะหวันนะเขต

เป็นบ้าน สถานที่นั่งพูดคุยกันในวันนี้จึงเป็นร้านกาแฟในปั้มนำ้ามัน

“คนลาวไม่กลัวนะนำ้ามันแพง เขากลัวเร่ืองไม่มีนำ้ามันให้เติมมากกว่า” 

ช่วงหน่ึงของการสนทนากัน คุณบุญจันกล่าว เป็นประโยคที่สะท้อนให้

เห็นว่าความต้องการใช้นำ้ามันในลาวน้ันสูง และตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มาก็เพิ่มขึ้นตลอด ตามการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงที่เติบโตขึ้น 

บริษัทที่ดำาเนินกิจการเก่ี่ยวกับนำ้ามันในลาว ไม่ว่าจะเปิดปั้มจำาหน่าย

นำ้ามัน หรือกิจการซื้อขายนำ้ามันให้กับกิจการอุตสาหกรรมในลาวที่ต้อง

ใช้นำ้ามันในกระบวนการผลิต เกือบทั้งหมดเป็นนำ้ามันที่มาจากโรงกลั่น

ฝั่งไทยเป็นหลัก ที่เหลือนำาเข้าจากเวียดนาม จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ด้วยเหตน้ีุในทกุๆ วนัเราจะเห็นรถขนส่งนำา้มนัทีว่ิง่จากฝ่ังไทยข้ามแดนไป

ยงัฝ่ังลาวเพือ่ไปโหลดนำา้มนัใส่คลงัทีฝ่ั่งลาว ไมว่าจะข้ามแดนทีเ่ชยีงของ 

เวียงจันทน์ นครพนม สะหวันนะเขต หรือด่านห้วยโกร๋นที่น่าน แต่ละ

ด่านก็จะมีปริมาณความหนานแน่นแตกต่างกันไป ที่คึกคักหน่อยอาจจะ

เป็นด่านที่หนองคาย-เวียงจันทน์

คุณบุญจันกล่าวว่าบริษัทนำ้ามันในลาวมีหลายบริษัท ซึ่งทุกบริษัทต้อง

ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลในการดำาเนินการ ส่วนของคุณบุญจันน้ันทำา

หน้าที่เป็นผู้จัดหานำ้ามันให้กับปิโตรลาว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคนเวียดนาม

เป็นเจ้าของกิจการ โดยนำ้ามันน้ันถูกนำาไปจำาหน่ายผ่านสถานีจำาหน่าย

นำ้ามัน รวมทั้งขายตรงให้กับผู้ใช้งานที่เป็นรูปบริษัท นอกจากจัดหาแล้ว

ในบทบาทหน่ึงคุณบุญจันก็ยังเป็นลูกค้าที่ซื้อนำ้ามันจากปิโตรลาวด้วย

เช่นเดียวกัน 

ผู้รับจ้างขนส่งนำ้ามันจากประเทศไทยไปยังลาวนั้น มีทั้งที่เป็นบริษัทของ

สถานีขนส่งเมืองสะหวันนะเขต
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บรรยากาศยามเช้าด่านข้ามแดนสากล สะพานมิตรภาพแห่งที่สอง มุกดาหาร
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คนไทย ทั้งเจ้าใหญ่ ขนาดกลาง และเจ้าเล็ก รวมทั้งบริษัทที่

เป็นการลงทุนร่วมระหว่างไทยและลาวก็มี

ใ น ส ่ ว นขอ งคุณบุญจั น น้ั น เ ป ็ น ผู ้ ป ร ะ ส าน ง าน ใ ห ้ กั บ

บริษัทเดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) ในการเป็นผู้ดำาเนินการจัด

ขนส่งนำ้ามันจากฝั่งไทยมายังประเทศลาว โดยคุณบุญจันมีรถ

ขนส่งนำา้มนัทีว่ิง่ร่วมกับทางบริษัทเดอืนสวรรค์ (ประเทศไทย) อยู่

ด้วยสีค่นั และเพิง่เปิดบริษัทรับจ้างขนส่งนำา้มนัของตนเองขึน้โดย

ร่วมกับเพื่อนชาวไทยใช้ชื่อว่าบ.พุฒฒิพงศ์ จำากัด ด้วยเช่นกัน 

รถที่ใช้ในกิจการน้ันได้รับการแนะนำาจากทางเจ้าของบริษัท

เดือนสวรรค์ให้ใช้สแกนเนีย (บริษัทเดือนสวรรค์ มีสำานักงาน

ใหญ่อยู่ที่จังหวัดหนองคาย รับขนส่งทั้งปิโตเลียมจากไทยไปลาว 

และขนส่งแร่ทองแดงจากลาวผ่านไทยลงเรอืต่อไปยงัออสเตรเลยี 

รวมทั้งขนส่งเครื่องมือหนักจากไทยไปยังเหมืองในลาวด้วย) 

เพราะทางเดือนสวรรค์ใช้สแกนเนียเป็นหลัก ซึ่งได้รับการพิสูจน์

มาอย่างยาวนานในการใช้งานแล้วว่าคุ้มค่า คุณบุญจันกล่าวว่า 

“เขาใช้เยอะมาก ใช้มานาน พอแนะนำามาเช่นน้ันจึงไม่ต้องคิด

อะไรมาก” ซึ่งชุดแรกที่ซื้อมาผ่านสองปีแล้วก็ทำางานได้ดี อัตรา

ประหยัดนำ้ามันก็ทำาได้ตามที่สแกนเนียระบุ คนขับทำางานสบาย

เพราะรถดีเหมาะกับการวิ่งทางไกล รถวิ่งขึ้นลงอยู่ระหว่าง

ระยอง-เวียงจันทน์, ชลบุรี-เวียงจันทน์ นอกไปจากน้ันคุณบุญ

จันยังแนะนำาให้บริษัทของน้องสาวที่ทำาธุรกิจนำ้ามันที่สะหวันนะ

เขตได้ทดลองใช้งานรถสแกนเนียด้วยเช่นกัน ซึง่เพิง่รบัมอบสอง

คันไปเมื่อไม่นานมานี้ที่มุกดาหาร

คุณบุญจันบอกว่าจริงๆ ตอนนี้ต้องออกรถเพิ่มแล้ว แต่หางหรือ

แท๊งค์ที่สั่งต่อไว้กับ T-Belco ยังไม่เสร็จ เลยต้องรอให้หางเสร็จ

ก่อน คุณบุญจันบ่นให้ฟังว่าคิวที่ T-Belco ยาวมาก แต่ก็ยอมรอ 

เพราะคุณภาพแท๊งค์มีคุณภาพไว้ ใจได้

คุณบุญจันกับภรรยาทำาธุรกิจเก่ียวกับการซื้อขายนำ้ามันมานาน 

หลงัจากทีว่างมอืจากธุรกิจก่อสร้างมาจับงานนำา้มนั ทีเ่วยีงจันทน์

ยังมีสถานบริการจำาหน่ายนำ้ามันด้วย งานรับจ้างขนส่งนำ้ามันเพิ่ง

มาเริ่มทำาทีหลัง ที่ผ่านมาทำาหน้าที่จัดหาประสานงานผู้ขนส่งฝั่ง

ไทยให้กับทางบริษัทนำ้ามันในฝั่งลาว

การเกิดขึน้ของรถไฟลาว-จีน การเข้ามาของกลุม่นักลงทนุจากจีน 

เวยีดนาม หรือแม้แต่ไทยในลาว ทำาให้เกิดการลงทนุการพฒันาใน

หลายเรือ่ง ยงัไม่รวมถึงการทีล่าวเป็นประเทศทีเ่ป็นทางเชือ่มของ

การขนส่งจากไทยไปจีนและจากจีนลงมา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำาให้

ความต้องการใช้นำา้มนัมแีต่จะเพิม่ขึน้ กิจการขนส่งนำา้มนัจากไทย

จึงยังเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินได้อย่างต่อเนื่อง

กิจการที่ใช้นำ้ามันจำานวนมากในเขตสะหวันนะเขตกิจการหน่ึง

คือเหมืองทอง ซึ่งมีอยู่หลายเหมืองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

น่ีเป็นครั้งที่สองที่เราได้มีโอกาสคุยกับผู้ที่เก่ียวข้องกับกิจการ

ขนส่งนำ้ามันจากไทยมาลาว ได้รับรู้ข้อมูลด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

ครั้งแรกน้ันเป็นในส่วนของผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งของไทย

ที่ทำาหน้าที่รับจ้างขนส่งนำ้ามันจากไทยไป-ลาว ครั้งน้ีเป็นบริษัท

ฝั่งลาวดำาเนินการโดยคนลาวคือคุณบุญจัน ซึ่งทำาให้ Asian 

Trucker มคีวามเข้าใจเพิม่เตมิเก่ียวกับธุรกิจซือ้ขายนำา้มนัในลาว

เพิม่เติม แม้จะไม่ลกึซึง้มากแต่ก็เปิดมมุมองการรบัรูใ้ห้ขยายออก

ไปอีก ธุรกิจนำ้ามันในลาวน้ันถือครองโดยรัฐบาลและบริษัทที่ได้

รับอนุญาตจากรัฐบาล บริษัทของคุณบุญจันในลาวนั้นทำางานใน

หลายมิติที่เกี่ยวข้องกับกิจการนำ้ามันในลาว ซื้อนำ้ามันจากบริษัท

จำาหน่ายนำา้มนัในลาวมาจำาหน่ายในป้ัมของตนเอง ซือ้ไปจำาหน่าย

ให้กับกิจการต่างๆ ในลาว ทำาหน้าที่จัดหาผู้ขนส่งนำ้ามันจากไทย

มายังลาวให้กับบริษัทนำ้ามันของลาว

ในส่วนของการขนส่งนำา้มนัน้ันเคร่ืองมอืทีส่ำาคญัคอื “รถ” ซึง่เท่า

ที่ฟังและได้เห็นดูเหมือนว่าตอนน้ีสแกนเนียโฉมปัจจุบันจะเป็นที่

นิยมของผู้ประกอบการขนส่งนำ้ามัน ในการนำามาใช้งาน เพราะ

ประสิทธิภาพนั้นโดดเด่นเหนือรายอื่นๆ โดยเฉพาะกับอัตราการ

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสแกนเนียทำาได้ดี ไม่ว่าจะคุยกับรายไหนคำา

ตอบทีเ่หมอืนกันคอืเรือ่งของอตัราประหยดัพลงังาน รวมทัง้การ

ขบัขีท่ีต่อบสนองได้ด ีการเดนิทางไกลคนขบัไม่เหน่ือยล้า บนเส้น

ทางทีมุ่ง่สูม่กุดาหารนอกจากขนส่งนำา้มนัแล้ว ยงัได้เห็นการขนส่ง

พวกสารเคมทีีข้่ามไปฝ่ังสะหวนันะเขตด้วยฝงูสแกนเนียสฟ้ีาสดใส

ของบ.วังปูโดดเด่นบนเส้นทาง

หลงัจากสนทนากันจบคณุบุญจันพาขบัรถดูรอบๆ สะหวนันะเขต 

ก่อนสง่เราทีส่ถานีขนสง่สะหวนันะเขตรอขึน้รถบสักลบัมกุดาหาร

ฝั่งไทย

แน่นอนว่าหลงัจากการเปิดประเทศแล้วกิจกรรมหลายอย่างกลบั

มาเดินหน้าได้อย่างเต็มทีไ่ม่ว่าจะเป็นไทยหรอืลาว มกิีจการหลาย

 แม้ว่าลาวเพิ่งเปิดโรงกลั่นเองและน�าเข้าน�้ามันมาจากเวียดนามเพื่อจะเพิ่มปริมาณน�้ามันภายในประเทศ และ

การกลั่นเองจะช่วยลดเรื่องราคาพลังงานลง แต่คุณบุญจันกล่าวกับเราว่า น�้ามันจากไทยนั้นยังคงเป็นที่

ต้องการมีหลายเหตุผลที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องคุณภาพของน�้ามันจากไทยนั้นสูง แน่นอนสินค้าดีย่อมเป็น

ที่ต้องการ ในกลุ่มผู้รับจ้างขนส่งน�้ามันจากไทยสู่ลาว ในความเป็นจริงก็มีอยู่ไม่น้อย และเฉกเช่นการขนส่ง

หมวดอื่นๆ การแข่งขันกันย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา ด้วยเหตุนี้คุณภาพในการท�างานของผู้ให้บริการจึงต้องสูง

และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการท�างาน เพื่อการเติบโตและด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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อย่างดำาเนินร่วมกันระหว่างไทยกับลาว รวมทั้งกิจการในลาว

หลายประเภทต้องใช้นำ้ามันในการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆ 

พลงังานเป็นสิง่สำาคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลือ่นกิจการ กิจกรรม

ต่างๆ การขนส่งนำ้ามันจากไทยไปยังลาวยังคงมีความต้องการ

สูง แม้ว่าลาวเพิ่งเปิดโรงกลั่นเองและนำาเข้านำ้ามันดิบมาจาก

เวยีดนามเพือ่จะเพิม่ปรมิาณนำา้มนัภายในประเทศ  การกลัน่เอง

จะช่วยลดเรื่องราคาพลังงานลง แต่คุณบุญจันกล่าวกับเราว่า 

นำ้ามันจากไทยน้ันยังคงเป็นที่ต้องการมีหลายเหตุผล ที่สำาคัญ

อย่างหน่ึงคือเรื่องคุณภาพของนำ้ามันจากไทยน้ันสูง แน่นอน

สินค้าดีย่อมเป็นที่ต้องการ ในกลุ่มผู้รับจ้างขนส่งนำ้ามันจาก

ไทยสูล่าว ในความเป็นจรงิก็มอียูไ่ม่น้อย และเฉกเช่นการขนส่ง

หมวดอื่นๆ การแข่งขันกันย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา ด้วยเหตุน้ี

คุณภาพในการทำางานของผู้ให้บริการจึงต้องสูงและรักษาไว้

ซึ่งมาตรฐานในการทำางาน เพื่อการเติบโตและดำาเนินธุรกิจต่อ

ไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

ขอขอบคุณ
คุณบุญจัน วงเดือน
บ.เดือนสวรรค์
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ไล่ย้อนหลังกลับไป ตั้งแต่มาคลุกคลีอยู่ในแวดวงรถใหญ่ 

แวดวงขนส่ง ยังไม่เคยน่ังคุยกับนักขับรถยาวๆ มาก่อน

เลย ส่วนใหญ่ทักทายคุยกันสั้นๆ 

คราวน้ีมีโอกาสน่ังคุยกับคุณสุพจน์ นักขับรถใหญ่สาย

วัตถุอันตราย ทุกวันน้ีขับขนส่งนำ้ามันข้ามแดนจากไทยไป

ลาว โดยต้นทางอยู่ที่ระยอง, ชลบุรี ข้ามไปฝั่งนครหลวง

เวียงจันทร์ประเทศลาว

รถทีข่บัขนสง่อยู่ในปจัจุบนัคอื สแกนเนีย P360 รถใชง้าน

มาสองปีกว่าๆ ใกล้จะสามปีเต็มแล้ว

แต่คุณสุพจน์เพิ่งมาจับคันน้ีได้ไม่ถึงปี คนเดิมขับมาสองปี 

ก่อนมาถึงมือคุณสุพจน์ วันที่พบกันน้ันรถจอดรองานอยู่

ที่ปั ้มนำ้ามันแห่งหน่ึงแถวชลบุรี ซึ่งบริษัทใช้เป็นจุดจอด 

สาเหตุคือนอกจากเป็นจุดก่ึงกลางของทั้งสองจุดรับนำ้ามัน

คือชลบุรีและระยองแล้ว บริษัทผูกสัญญาเติมนำ้ามันอยู่ที่

ปั้มแห่งนี้

อาชีพนักขับรถเพื่อการพาณิชย์ หรือรถบรรทุกมีหลาก

หลายแบ่งไปตามลักษณะของรถ กิจกรรมที่รถให้บริการ 

ว่ากันว่าสายวัตถุอันตรายมีรายได้ค่อนข้างดี แต่ในขณะ

เดียวกันก็มีกฏระเบียบที่ต้องปฎิบัติตามเยอะกว่าสายงาน

ขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ที่แน่นอนเลยคือเร่ืองประเภท

ใบอนุญาต ที่ต้องมีการสอบเข้มงวด ซึ่งได้มาแล้วก็ต้องมี

การอบรมอยู่สมำ่าเสมอ นอกไปจากน้ันการต่ออายุก็ต้อง

อบรมใหม่ เปลี่ยนที่ทำางานใหม่ เปลี่ยนบริษัทที่เข้าไปรับ

นำ้ามันใหม่ก็ต้องปรับกฏระเบียบ อบรมกันใหม่อีก ราย

ละเอียดเหล่าน้ีนักขับสายวัตถุอันตรายรู้กันเป็นอย่างดี 

แต่แน่นอนว่าในความเป็นจริงน้ันก็มีเร่ืองอีกหลายหลายที่

คนในเท่านั้นที่จะรู้ดี

เราพูดคุยกันสบายๆ ที่ด้านข้างรถ อากาศวันน้ันไม่ร้อน 

ลมพัดกรูอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้การน่ังคุยกันแบบไม่เป็น

ทางการผ่อนคลาย 

คุณสุพจน์ย้อนความไปถึงงานเดิมที่ขับรถขนส่งนำ้ามัน

เช่นเดียวกันแต่เป็นบริษัทใหญ่ ก่อนจะออกมาทำางานกับ

บริษัทปัจจุบันที่ขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก แน่นอนอะไร

หลายๆ อย่างเปลีย่นไปไม่เหมอืนเดิม เพราะบริษัทใหญ่มกีฏ

ระเบยีบของบรษัิทหลากหลาย ทีส่ำาคญัสวสัดกิารต่างๆ ใน

รูปแบบของพนักงานในองค์กรใหญ่ก็แตกต่างกันไป

มาขบัให้บริษัทเลก็ พดูคยุกับเจ้านายหรือทีนั่กขบัชอบเรยีก

ขานกันติดปากว่าเถ้าแก่เป็นอีกแบบ เมื่อคนน้อยรถน้อย 

สิ่งต่างๆ ก็คุยตรงกับเถ้าแก่เลยไม่ต้องผ่านแผนก ระบบ 

ขัน้ตอนต่างๆ เหมอืนบริษัทใหญ ่การตัดสนิใจอะไรมเีถ้าแก่

เป็นผู้มีอำานาจสูงสุด 

ยกตัวอย่างเช่นสมัยอยูบ่ริษทัใหญ ่เวลารอข้ามแดนนกัขับ

สามารถติดเครื่องเปิดแอร์พักผ่อนได้ แต่กับบริษัทขนาด

เล็กเมื่อมีผลกับอัตรานำ้ามันเถ้าแก่จะรู้สึกว่าไม่โอเค หรือ

การเปลีย่นยาง นักขบับอกเถ้าแก่ว่าใช้ยางจีนได้มไีม่ปัญหา 

แต่คูห่น้าของตวัรถขอเป็นอย่างดหีน่อย เพือ่ความปลอดภัย 

ยางที่มีคุณภาพนั้นทนทานกว่าเปลี่ยนแล้วอยู่นานกว่ายาง

จีนราคาถูก แต่เถ้าแก่ซึ่งเป็นเถ้าแก่แบบไม่มีความรู้เร่ือง

รถไม่ได้โตมาจากสายรถ ในขณะเดียวกันเถ้าแก่ก็ไม่มีผู้

จัดการฟลีทรถที่มีความรู้เรื่องรถช่วยดูให้ ย่อมต้องให้ใช้

ยางจีน เพราะคำานึงถึงเงินที่จ่ายแต่ละคร้ัง ไม่ใช่เงินรวม

ทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน ยางดีแพงกว่าแต่อายุการ

ใช้งานยาวนานกว่า ยางคณุภาพตำา่เปลีย่นบ่อยกว่าเท่ากับ

เสียเงินมากกว่าแล้ว แต่เถ้าแก่คิดเป็นต่อครั้งไม่ใช่ต่ออายุ

การใช้งานจึงรู้สึกเหมือนถูกกว่า เป็นต้น

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากเป็นนักขับที่ไม่ใส่ใจมากก็อาจจะคิด

วา่แลว้แต่เถ้าแก่ก็แลว้กัน แต่ถ้านักขบัใส่ใจในรายละเอยีด

ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องนัก เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เวลายางแตกนักขับรับผลกระทบก่อนเลยคนแรกเลยใน

เรื่องของความปลอดภัย จากน้ันหากกลายเป็นอุบัติเหตุ

ผลกระทบก็จะขยายวงออก และจะแพงกว่าค่ายางหลาย

เท่าตัว

อาชีพนักขับรถเพื่อการพาณิชย์เฉกเช่นอาชีพอื่นๆ แต่นัก

ขับรถเพื่อการพาณิชย์ซึ่งเป็นรถใหญ่ ขนส่งสินค้าบนถนน

สาธารณะน้ันมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ต้องมีความรับผิด

ชอบสงู แน่นอนวา่การทีนั่กขบัจะดหีรอืไมดี่มอีงคป์ระกอบ

มากมาย ถ้าได้อยูกั่บองคก์รทีดี่ภายใต้กฏระเบียบทีเ่ขม้แขง็ 

การดูแลทีมงานที่ดี หรือได้อยู่กับเจ้านายที่มีความใส่ใจไม่

ได้คดิแต่เฉพาะผลกำาไรอยา่งเดียว โอกาสทีค่นขบัจะทำางาน

ดีย่อมมีสูง แต่ถ้าเจอเจ้านายไม่ดี บริษัทไม่มีความรับผิด

ชอบ โอกาสที่คนขับจะคิดถึงตนเองก่อนเวลาทำางานก็จะ
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มีสูง แต่ก็มีไม่น้อยในบริษัทที่ดี และเจ้านายที่ดีคนขับไม่ดี

ก็มี ไม่แตกต่างกับสายอาชีพอื่นๆ 

ด้วยเหตุน้ีการจะพัฒนาแวดวงนักขับรถให้เป็นนักขับมือ

อาชพีแบบประเทศทีเ่จรญิแล้วเช่นในยโุรป หรอืญีปุ่น่ไม่ใช่

เรื่องง่าย เพราะบ้านเรายังมีเร่ืองปากท้องของคนขับเข้า

มาเกี่ยวข้อง บวกกับสงครามราคาในแวดวงขนส่งที่ทำาให้

ราคาค่าวิ่งรถขนส่งสินค้าไม่อยู่ในจุดที่ควรจะเป็น บริษัท

เล็กๆ ก็จะเหน่ือย ผลกระทบก็จะมาถึงคนขับที่อิงอาศัย

อยู่กับบริษัทเล็กๆ เพราะต้องทำาให้คุ้มทุนให้ได้ ผ่านวิธีการ

ต่างๆ หน่ึงในน้ันก็จะมเีร่ืองของค่าแรง ค่านำา้มนัทีถู่กบบีลง

มาที่คนขับ และอื่นๆ อีกหลายเรื่อง

ผู้บริหารบริษัทขนส่งรายหน่ึงเคยบอกกับเราว่า ถ้าคน

ขับไม่มีปัญหาเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้วก็จะ

ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องปากท้อง เรื่องที่บ้าน 

เวลาเอาเรื่องพวกน้ีติดตัวขึ้นไปทำางานบนรถด้วยมีโอกาส

ที่จะเกิดปัญหา

ถามคุณสุพจน์ว่าแวดวงนี้เป็นยังไง “มีทั้งดีและไม่ดี ปกติ” 

การขับรถคันใหญ่บรรทุกสินค้าจากต้นทางสู่ปลายทาง

ฟังดูไม่ยาก แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นน้ันเสมอไป 

คุณสุพจน์บอกกับเราว่า “กับเถ้าแก่ผม ต้องรู้จักคุยกับเขา 

ตอ้งเอาเหตผุลเขา้สูเ้วลาเราคยุกับเขา วา่ทำาไมถึงเปน็แบบ

น้ี เราต้องอธิบายให้ชดัเจนละเอยีด” “ถ้าเราถูก เราก็เถียง

เขาได ้โดยเอาความเปน็จรงิเอาเหตผุลทีถู่กตอ้งคยุกับเขา” 

แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนขับรถในแต่ละเที่ยวไม่เหมือน

กัน บางเที่ยวเจอรถติด สภาพอากาศของแต่ละฤดูในการ

เดนิทาง อกีสารพดัทีจ่ะส่งผลให้บางเทีย่วน้ันไม่สามารถทำา

อัตราการสิ้นเปลืองนำ้ามันตามที่เจ้านายคาดหวังได้

ยังไม่รวมเรื่องของการต้องเผชิญหน้ากับบรรดาเจ้าหน้าที่

จากภาครัฐบนเส้นทางการเดินทางอีก ที่คนขับต้องรับมือ 

ซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบ 

My job 
My Truck
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ยูพีเอส คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าในเอเชียของไทยมีแนวโน้ม
เตบิโตขึน้ถึงสองเท่าภายในป ี2030 โดยหากไทยอาศยัการเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและการพัฒนามาตรฐานการครอง
ชีพ อาจส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยและ 11 ตลาดหลัก
อื่นๆ ใน “เอเชีย”

การรายงานของยูพีเอสในหัวขอ้ เคลยีรร์นัเวย์เพ่ือการคา้ภายใน
เอเชีย (Clearing the Runway for Intra-Asia Trade) ชี้ให้เห็น
ถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้า และอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่บริษัทและผู้เก่ียวข้องควรลงมือทำาเพ่ือก้าว
ไปสู่เป้าหมายปี 2030 รายงานยังระบุถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์สี่กลุ่ม
ที่ผลักดันการค้าขายในเอเชียของไทยให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 
(IM&A) เทคโนโลยีขั้นสูง และธุรกิจด้านสุขภาพ โดยรายได้จาก
ผลติภัณฑ์สีก่ลุม่ขา้งตน้คดิเปน็สดัสว่น 73 เปอร์เซน็ต์ ของรายได้
จากการค้าขายภายในเอเชียทั้งหมดของประเทศไทยในปี 2020

การคา้ขายในเอเชยีจะมศัีกยภาพอนันา่เหลอืเชือ่ในอกี 10 ปข้ีาง
หน้า เนื่องจากการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำา
ในภูมิภาคในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ด้วยความแข็งแกร่งของเครือ
ข่ายท่ัวโลกของยูพีเอส และความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทน
ด้านการเคลียร์สินค้า ทางบริษัทฯ ได้ช่วยภาครัฐในตลาดเอเชีย
ต่างๆ รวมถึงคู่ค้าในอุตสาหกรรม และลูกค้าของเราในการขับ
เคลื่อนการค้าท่ัวโลกตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีท่ีผ่านมา โดย
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกใหม่
ล่าสุด เพ่ือเผยถึงโอกาสและความท้าทายทางการค้าภายใน
เอเชียในช่วง 10 ปีข้างหน้าและต่อๆ ไป

ความสามารถดา้นดจิทัิลหนนุโอกาสการเตบิโตของประเทศไทย

การคา้ภาคอตุสาหกรรมการผลติและยานยนต ์(IM&A) ของประเทศไทย
ในปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ถึง 37 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ
การค้าภายในเอเชียทั้งหมดของประเทศไทย โดยมีโอกาสเติบโตมาก
ถึง 50% นอกจากน้ี เทคโนโลยีขั้นสูง ก็ถือเป็นอีกภาคอุตสาหกรรม
หน่ึงท่ีมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการเก้ือหนุน
ระหว่างประเทศคู่ค้าหลักในภูมิภาค เช่น การพ่ึงพากันของเครื่องจักร
และอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขับ
เคลื่อนการค้าในภาคอุตสาหกรรมนี้ต่อไปในอนาคต

ธุรกิจในไทยสามารถวางแผนรับมือกับอุปสรรคและหาโอกาส ด้วยการ
บรหิารจดัการซพัพลายเชนไปสูเ่สน้ทางการคา้ท่ียืดหยุ่น เชน่กับมาเลเซยี 
และกำาหนดเป้าหมายเส้นทางการค้าท่ีมีมูลค่าและการเติบโตสูง เช่น
เดียวกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งการบริหารจัดการซัพพลายเชนถือ
เป็นส่วนสำาคัญในการสร้างความยืดหยุ่นในกระแสการค้า

นอกจากน้ียังมีผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผล
ตอ่บรษิทัตา่งๆ ในประเทศไทย ให้เรง่การนำาเทคโนโลยีดจิทิลัมาใช้ในการ
ทำางานมากขึน้ เชน่ การใชโ้ซลชูนัใหม่ๆ  ปรับปรุงประสทิธิภาพการดำาเนิน
งานและซัพพลายเชน การใช้เคร่ืองมือโลจิสติกส์เพ่ือติดตามสถานะสิน
ค้าแบบเรียลไทม์ และการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่ออำานวย
ความสะดวกในกระบวนการศุลกากรและการขนส่ง

รัสเซล รี้ด กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า “แม้ว่าในวัน
นี้ประเทศไทยจะมีบทบาททางการค้าภายในเอเชียที่ยังไม่มากนัก แต่
เราคาดว่าประเทศไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วใน 10 ปีข้าง
หน้า อย่างไรกต็าม การจะไปถึงเปา้หมายน้ัน จำาเปน็ท่ีจะตอ้งได้รับความ
ร่วมมือจากบริษัทต่างๆ และผู้เก่ียวข้องท้ังหมดภายในประเทศและท่ัว
ทั้งซัพพลายเชนเพ่ือสร้างซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่น อันถือเป็นส่วน
สำาคัญในการลดอุปสรรคทางการค้าและช่วยผลักดันการค้าขายภายใน
เอเชียให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

การเพ่ิมการลงทุนในนวัตกรรมทางซัพพลายเชนเพ่ือปลดล็อกศักยภาพ
การเติบโต

ในปัจจุบัน การค้าในตลาดหลัก 12 ตลาดสามารถคิดเป็นเพียงสัดส่วน 
88 เปอรเ์ซน็ต ์ของการคา้ภายในเอเชยีทัง้หมด และมแีนวโนม้ท่ีจะเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง โดย ยูพีเอส พบว่ามูลค่าการค้าภายใน 12 แห่งสามารถ
เติบโตขึ้นกว่าสองเท่าจาก 6.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 เป็น 
13.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030

เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในระยะยาวและรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 
ประเทศไทยควรเพ่ิมการลงทุนในนวัตกรรมซัพพลายเชนและโครงสร้าง
พื้นฐานและปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน
คลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังบนบล็อกเชน และการติดตามสินค้า
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
‘Thailand 4.0’ ของรัฐบาล

ยูพีเอส คาดการณ์การค้าในเอเชีย
ของไทยเติบโตเป็นสองเท่าถึง 554 
พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030

News & Update
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นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2464 ซีพี ได้ดำาเนินการและขยายธุรกิจ

ในประเทศไทยในหลากหลายสาขา โดยยดึหลกัการสร้างประโยชน์

ให้กับประเทศชาติ ประชาชน ซึ่งขยายโอกาสการเข้าถึงสินค้าที่มี

คุณภาพ รวมถึงการจัดจำาหน่าย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ

ปศสุตัว ์ในด้านการจัดจำาหน่าย ซพี ีไดส้ง่เสรมิคณุภาพชวีติของคน

ไทย ผ่านการขนสง่ และสง่มอบผลติภัณฑต์า่งๆ ผ่านการดำาเนินการ

ทีห่ลากหลาย ซึง่รวมถึง 7-Eleven และชอ่งทางคา้ปลกี คา้สง่ โดย

คำานึงถึงผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ตลอด

จนแนวทางเพื่อความยัง่ยนื ทัง้น้ี ซพี ีไดก้ำาหนดเปา้หมายสูก่ารเปน็

องค์กร Carbon Neutral ภายในปี ค.ศ.2030 และการบรรลุเป้า

หมาย Zero Carbon ภายในปี ค.ศ.2050 แม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

แต่ซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำาเร็จ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ

สำาหรับโตโยต้า บริษัทฯ เริ่มดำาเนินธุรกิจ โดยได้รับการสนันสนุน

จากทุกภาคส่วน อาทิเช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่สำาคัญของโตโยต้า และได้เจริญเติบโตไปพร้อม

กับพัฒนาการของสังคมไทย ผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ การ

ชำาระภาษี การจ้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และในขณะ

เดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ผ่านความท้าทายต่างๆ เช่น วิกฤตทางการ

เงินในภูมิภาคเอเชียในปี พ.ศ.2540 และอุทกภัยในปี พ.ศ.2554

มร.อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะ

กรรมการบริหารของ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทั้ง

สองบรษัิทฯ ซึง่ต่างคำานึงถึงประเทศไทยและโลกใบน้ี ได้เห็นรว่มกัน

ที่จะดำาเนินการในสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นทำาได้ ในขณะนี้ โดยอาศัย

จุดแขง็และทรพัยากรทีม่อียูข่องแต่ละบริษัทฯ ผมเชื่อวา่การรเิริม่ใน

ครั้งนี้ จะนำาไปสู่การยอมรับและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม” 

นายธนินท ์เจียรวนนท ์ประธานอาวโุสของ ซพี ีไดก้ลา่วตอบวา่ “สิง่

ที่ประธาน โตโยดะและผม มีร่วมกันคือ ความรู้สึกที่ต้องตอบแทน

บุญคุณแผ่นดินไทย ผมรู้สึกยินดีที่ทั้งสองบริษัทฯ มีโอกาสร่วมมือ

กันเพื่อความเปน็กลางทางคาร์บอนในประเทศไทย และยงัเปดิกวา้ง

ให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันศึกษา หาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซีพี และ โตโยต้า จะแสวงหาความร่วมมือ

ทางสังคม ด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่างสองบริษัท เราจะช่วยกัน

ดำาเนินการในสิ่งที่สามารถทำาได้ ในขณะน้ี เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ อยา่งสม่ำาเสมอ ตลอดจนกระบวนการผลติ การ

ขนส่ง และการใช้พลังงาน เพื่อนำาไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ภายใต้กรอบความร่วมมือดังนี้

ศึกษาการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ก๊าซชีวภาพที่ ได้จากของเสียจาก

ฟาร์มในประเทศไทย (การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

การใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) ใน

กิจกรรมของ ซีพี ซึ่งจะใช้ไฮโดรเจนดังกล่าว (นำาเสนอแนวทางที่

หลากหลาย เช่น BEV และ FCEV โดยพิจารณาจากระยะการเดิน

ทางและน้ำาหนักบรรทุก)

ศึกษาความร่วมมือด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย 

เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของเสน้ทางการจัดสง่

โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในคร้ังน้ี ทรู ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทใน

เครอืซพี ีที่ให้บริการด้านการขนสง่ จะเขา้รว่มกับ โตโยต้า ทีจ่ะเร่ิม

พจิารณาจากการมสีว่นร่วมของ Hino Motors, Ltd. และกลุม่บริษัท

ใน Commercial Japan Partnership Technologies Corpora-

tion (ประกอบด้วย ISUZU Motors Limited, SUZUKI Motor 

Corporation, DAIHATSU Motor Co., Ltd. และ TOYOTA) 

ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่

ภาคการขนส่งต้องเผชิญ และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ผ่านการเผยแพร่เทคโนโลยี CASE ในภูมิภาคเอเชียและการมุ่งสู่

เป้าหมายนั้น ทุกอุตสาหกรรมและประชาชนทุกคนควรทำางานร่วม

กัน ซีพี และ โตโยต้า จึงอยากเชิญทุกภาคส่วนที่มีความปรารถนา

เดียวกัน เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในความร่วมมือครั้งนี้

บรษิัท เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ จำากัด 
(ซีพี) และ โตโยต้า มอเตอร ์
คอรป์อเรช่ัน (โตโยต้า) ได้
จับมือกันเพ่ือผลักดันเป้าหมาย 
สู่ความเป็นกลางทางคารบ์อน
ในประเทศไทย พรอ้มเปิดกว้าง
พันธมิตรทุกภาคส่วน
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ก่อนไตรมาสแรกของปจีะหมดลง สแกนเนีย สยาม เปดิ

ตัวรถโมเดลปี 2023 ที่จะทำาตลาดในประเทศไทยปีน้ี 

แทนที่โมเดลเดิม โมเดลใหม่มีการอัพเดทส่วนที่สำาคัญ

ของรถหลายอย่าง ซึ่งเป็นส่วนที่ทำาให้ประสิทธิภาพใน

การใช้งานรถดีเยี่ยมขึ้นไปอีก 

มองรูปโฉมภายนอกอาจไมรู่ส้กึวา่มอีะไรเปลีย่นไปมาก

นัก เพราะสิง่ทีเ่ปลีย่นน้ันอยูภ่ายใน ตัวถังน้ันมกีารปรบั

ไฟส่องสว่างด้านหน้าเพิ่มไฟ LED เข้ามา เช่นเดียวกับ

ไฟท้ายด้านหลังที่เปลี่ยนเป็น LED

ในหัวเก๋งเบาะน่ังปรับวสัดหุุ้มเปน็ไวนิลคณุภาพสงู ปรับ

หน้าจอดิจิทัลแสดงค่าต่างๆ ใหญ่ขึ้นเป็น 7 น้ิว เพิ่ม 

switch ตัดแบตเตอร์ร่ีภายนอกและภายใน โมเดลปี 

2023 มีะบบความปลอดภัย ESP และ EBS 

แชสซส์ีใหม่ปรับรปูแบบได้หลากหลายขึน้ ตามประเภท

การใช้งานของลูกค้า ถังนำ้ามันใหม่มีนำ้าหนักเบาขึ้น ถัง

นำ้ามันเชื้อเพลิงที่ทนทานหลายขนาด ในโมเดลปี 2023 

สแกนเนียนำาเสนอถังนำ้ามันเชื้อเพลิงอะลูมิเนียมรูป

ตัว D ที่มีขนาดตั้งแต่ 165 ลิตร ไปจนถึง 910 ลิตร 

และมีการออกแบบทางเรขาคณิตให้เบาและทนทาน

กว่าที่เคย

ถังน้ำามันเชื้อเพลิงใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Scania 

ขนาด 13 ลติร พรอ้มกับชดุเพิม่ประสทิธิภาพเชือ้เพลงิ

ทีต่ดิตัง้เขา้กับผนังดา้นขา้ง ทำาให้เขา้บำารงุรักษาไดง่้าย 

อีกทั้งเพิ่มพื้นที่สำาหรับบรรจุปริมาณเชื้อเพลิงในถัง ถัง

น้ำามันเชื้อเพลิงใหม่มีน้ำาหนักที่เบากว่า ให้ระยะการ

ทำางานที่ ไกลขึ้น และมั่นใจได้ว่าสามารถใช้เชื้อเพลิง

ในถังของคุณได้คุ้มกว่าที่เคยเป็นมา

เพื่อเป้าหมายกพัฒนารถบรรทุกที่ประหยัดพลังงาน

ที่สุดที่อุตสาหกรรมขนส่งเคยมีมา ทุกสิ่งทุกอย่างมี

ความสำาคัญ น่ีคือเหตุผลที่ Scania ได้ทุ่มทรัพยากร

จำานวนมากในการพฒันาแชสซสีแ์ละถังน้ำามนัเชือ้เพลงิ

ใหม่ ปรับแต่งได้ยืดหยุ่นกว่าเดิม ซึ่งมีบทบาทสำาคัญ

ในการตระหนักถึงศักยภาพของเครื่องยนต์ใหม่ ระบบ

บำาบัดไอเสีย ชุดเกียร์ และเพลาหลัง

“ชุดถังนำ้ามันเชื้อเพลิงใหม่ ออกแบบให้เราสามารถใช้

งานเชื้อเพลิงในถังได้สูงสุด ปรัชญาของเราในระหว่าง

พฒันาโครงการคอื “เอานำา้หนักทีบ่รรทกุเชือ้เพลงิน้อย

ลง ไปรับนำา้หนักบรรทกุของเพิม่แทนได้” Aline Ferraz 

Larsson วิศวกรออกแบบของ Scania R&D กล่าว

แชสซส์ีและถังนำา้มนัเชือ้เพลงิใหม่ เปิดตวัถังนำา้มนัเชือ้

เพลงิรูปตวั D ทำาจากอลมูเินียม ตวัถังทนทานเหมอืนเดมิ 

แต่ที่สำาคัญคือนำ้าหนักเบากว่า และการออกแบบของถัง

ยังทำาให้ใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มค่ามากขึ้น ทั้งรวมการติดตั้ง

ถัง SCR ไว้ด้านข้างด้วย ทั้งหมดน้ีช่วยให้รถทำางานได้

ระยะมากขึ้น 

ในขณะเดยีวกัน นักพฒันาของ Scania ได้ปรับปรงุความ

ยืดหยุ่นของเฟรมและองค์ประกอบแชสซีส์ 

“สิ่งน้ีจะทำาให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการวางถัง

น้ำามนัเชือ้เพลงิบนเฟรม ถือเปน็การปรับปรงุทีย่อดเยีย่ม

สำาหรับทั้งพวกเขาและผู้สร้างตัวถังรถบรรทุก เนื่องจาก

จะสรา้งโอกาสในการกระจายโหลดทีม่ปีระสทิธิภาพมาก

ขึ้น” Paula Pukk หัวหน้าทีมติดตั้งระบบ SCR ของ 

Scania กล่าว

หน่ึงในปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ Scania มีประสิทธิภาพที่

ไม่มีใครเทียบได้คือ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง

อันชาญฉลาด อุปกรณ์น้ีติดตั้งอยู่กับถังน้ำามันเชื้อเพลิง

หลักและทำาหน้าที่เป็นถังดักไอน้ำามัน 

“การติดตั้งถังดักไอน้ำามันด้วยปั๊มไฟฟ้าช่วยให้ผู้ ใช้

มี ‘เชื้อเพลิงแบบสั่งได้’ เราจะได้รับปริมาณเชื้อเพลิง

ตามที่เครื่องยนต์ต้องการอย่างแม่นยำา ไม่มากกว่าน้ัน” 

Alex Elofsson Alenius วิศวกรที่พัฒนาโครงการน้ี

อยู่อยู่กล่าว

อปุกรณ์เพิม่ประสทิธิภาพเชือ้เพลงิ ทำาให้ลกูคา้ได้รับการ

ปรับปรุงอื่น ๆ ตามมา รวมไปถึงสมรรถนะโดยรวมของ

ระบบส่งกำาลัง ช่วงระยะเวลาการต้องเข้าบำารุงรักษา

สำาหรับตัวกรองเชื้อเพลิงแบบใช้แรงดันสองตัวก็ห่าง

ขึ้น ช่วงระยะเวลาการต้องเข้ารับการบำารุงรักษาเหล่า

น้ีสอดคล้องกับช่วงการเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง ซึ่ง

หมายความว่าการเข้าบำารุงรักษาน้อยลง และมีเวลาวิ่ง

งานบนท้องถนนมากขึ้น 

ส่วนที่สำาคัญที่สุดคือ ระบบเกียร์ใหม่ ในโมเดลปี 2023 

เปลี่ยนระบบเกียร์ ใหม่ ที่ทีมสร้างวิศวกรฝ่าย Gear 

box ของสแกนเนียทำางานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถให้กับเกียร์ ใหม่ ระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติส

แกเนีย Opticruise G25 และ G33 สามารถทำางานส่ง

เสรมิเครื่องยนต์ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม การพฒันาใหมน้ี่เพิม่

ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์ การ

ปรับเปลี่ยนเกียร์รื่นไหลนุ่มนวลราวกับไร้รอยต่อเลยที

เดียว ที่สำาคัญคือการปรับเปลี่ยนระบ Gear Box ครั้ง

น้ีทำาให้อตัราการประหยดัเชือ้เพลงิทีดี่อยูแ่ลว้ดขีึน้ไปอกี
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Scania Top team Regional Thailand 2023 สุดยอดการแข่งขันที่ให้เกียรติ
และยกย่องทีมช่างเป็นฮีโร่ขององค์กร การแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนาน พัฒนา
งานบรกิารของสแกนเนยี ให้รถลกูคา้สรา้งกำาไรไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ในรอบภูมภิาค 
ตัวแทนสุดยอดช่าง 4 ทีมสุดท้าย ได้แก่ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ไต้หวัน และ
อิหร่าน ได้ไปร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายกับอีก 12 ทีมตัวแทนจากทวีปต่างๆ 
ทั่วโลกที่สวีเดนเมษายนนี้
 กลบัมาแขง่ขันกันอกีครัง้ สำาหรบั Scania Top team Regional Thai-
land 2023 หรอืการแข่งขันเพ่ือคน้หาสดุยอดทมีชา่งจากบรษิทัสแกนเนียท่ัวโลก 
โดยการแข่งขันรอบภูมิภาคในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่
ดำาเนินการแข่งขัน ซึ่งมีทีมต่างๆ ทั้งในและนอกทวีปเอเชีย และโอเชียเนีย ทั้ง 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้  ไต้หวัน ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน อินเดีย 
กานา แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย นิวซีแลนด์ จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทย เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อค้นหาทีมตัวแทน 4 ทีมไปแข่งขัน
รอบสุดท้ายกับอีก 12 ทีม ที่สำานักงานใหญ่ในประเทศสวีเดนต่อไป
 Mr. Håkan Sjögren Senior Project Manager, Scania CV  กล่าว
ถึงกิจกรรมการแข่งขัน Scania Top team Regional Thailand 2023 ภายใต้
สโลแกน “The Ultimate Challenge For Professional Service Teams” ว่า
กิจกรรมการแขง่ขนัช่างซอ่มบริการของสแกนเนีย เปน็เวทีแขง่ขนัท่ีย่ิงใหญ่ของ
ชา่งสแกนเนยีทัว่โลก เปน็การวัดฝมีอืดา้นการทดสอบทัง้เชงิทฤษฎ-ีปฏิบติัเก่ียว
กับการแก้ปัญหา ซ่อม และบำารุงรักษารถสแกนเนีย นอกจากการแข่งขันที่จะ
ช่วยพัฒนาฝีมือของทีมช่างแล้ว ยังเป็นอีกงานหน่ึงท่ีสแกนเนียทำาให้ช่างเห็น
ว่า พวกเขามีความสำาคัญกับองค์กรเรามากแค่ไหน และถือเป็นการขอบคุณ
พวกเขาด้วย
 สำาหรับการแข่งขันน้ีเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1989 หรือเมื่อ 33 ปี
มาแลว้ ทีป่ระเทศสวีเดน และท่ีผา่นมามีทีมชา่งซอ่มบรกิารเขา้รว่มการแขง่ขนั
จำานวนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หรือคิดเป็นจำานวนช่างกว่า 8,000 คน
“งานน้ีเราจัดให้ทีมช่างทุกคน เป็นบุคคลสำาคัญท่ีสุด มีเกียรติท่ีสุด มากกว่า
ผู้บริหารคนไหน ๆ เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพวกเค้า โต๊ะงานเลี้ยง
หรูหรา ที่พักระดับโรงแรมห้าดาว รถรับส่งอย่างดี การต้อนรับสุดพิเศษ ให้
พวกเค้าภาคภูมิใจในงานของตัวเอง และรับรู้ว่าสแกนเนียเห็นความสำาคัญ
ของพวกเค้าเหล่านี้มากแค่ไหน” คุณ Håkan กล่าว สำาหรับในรอบภูมิภาค
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพน้ี มี 4 ทีมท่ีดีที่สุดไปร่วมการแข่งขัน World Final 
รอบสุดท้ายท่ีประเทศสวีเดน ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศนิวซีแลนด์ มาเลเซีย 
ไต้หวัน และอิหร่าน
 “การจดักิจกรรมลกัษณะน้ีจะเปน็กระตุ้นการฝกึพัฒนาฝมืีอชา่ง เราจงึ
มกิีจกรรมตอ่เนือ่ง ใหช้า่งไดฝ้กึฝนลกัษณะงาน และการแก้ไขปญัหางานชา่งได้
มากขึน้ สดุทา้ยนอกจากไดพั้ฒนาฝมีอืชา่งให้มคีวามสามารถมากขึน้แล้วก็จะ
สรา้งผลประโยชนใ์หกั้บองคก์ร ทมีชา่งซอ่มบรกิารของสแกนเนียเปน็เสมอืนฮโีร่
ที่ออกทำางานแม้ในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา เพื่อดูแลรถให้กับลูกค้า
ได้ออกไปทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปลอดภัย ให้ธุรกิจขนส่งท่ีเป็น
เสมือนเส้นเลือดใหญ่ยังคงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและผู้คนต่อไปได้ ให้ลูกค้าเอง
ก็ยังสามารถสร้างรายได้ ได้และแน่นอนว่าสร้างรายได้ให้กับสแกนเนียด้วย ” 
Mr. Håkan กล่าว

Scania Top Team รอบภูมิภาค 2023
ค้นหาสุดยอดทีมช่างเป็นตัวแทนแข่งขันรอบสุดท้ายที่สวีเดน
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คุณวีรนันท์ บอกกับ Asian Trucker เมื่อครั้งทีเราแวะไปที่บ.

วีระนันท์ (เมื่อสองปีก่อน) ถึงเหตุผลสำาคัญที่เลือกใช้ยูดี ทรัคส์ 

ว่า ก่อนซื้อติดตามดู รวมทั้งหาข้อมูล พบว่ายูดี ทรัคส์ มีการ

พัฒนารถตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งในการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับ

รถ เกียร์อัตโนมัติเป็นสิ่งช่วยให้คนขับรถทำางานได้สะดวกสบาย 

การบังคับใช้รถเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ที่บ.วีระนันท์ จึง

มีนักขับผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานด้วย ตอนนั้นคุณวีรนันท์ 

กล่าวว่า ต่อไปถ้าจะเพิ่มรถก็จะเป็นยูดี ทรัคส์ อย่างแน่นอน มา

ปีนี้บ.วีระนันท์ เติมฝูงหัวลากยูดี ทรัคส์ โมเดล 2022 รุ่นล่าสุด 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางาน ส่งมอบคุณภาพการขนส่งสินค้า 

ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

UD TRUCKS ส่ง
มอบรถหัวลาก 
UD QUESTER 
โมเดล 2022 
ใหม่ล่าสุดเพิ่มเติม
ให้กับ บ.วีระนันท์ 
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เคร่ืองปรับอากาศเหนือหัวเก๋ง Cool Top 23 RT-E แบบไฟฟ้าทีท่รงพลงัรบัประกันอณุหภูมทิีน่่าพอใจและความชืน้ตำา่ในห้องโดยสาร

ระหว่างการพักในสภาพแวดล้อมที่ร้อน

ความเย็นฉำ่าที่ได้ในห้องโดยสารน้ันต้องขอบคุณพัดลมรูปแบบใหม่สองตัว เครื่องทำาความเย็นใช้ขณะเมื่อดับเครื่องจอดพักรถรุ่นใหม่

จากผู้เชี่ยวชาญด้านอุณหภูมิของ Webasto กินไฟน้อยลง เสียงเงียบมาก สามารถรใช้งานได้นานขึ้น โดยใช้พลังงานที่จำาเป็นจาก

แบตเตอรี่ 24 โวลต์ของรถ และสามารถส่งลมเย็นในขณะที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 2,500 วัตต์ หน่วยนี้ทำางาน

โดยอิสระจากเครื่องยนต์ จึงช่วยปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงเนื่องจากรอบเดินเบาลดลง คุณสมบัติการตัดไฟจากแรงดันตำ่าทำาให้

มั่นใจได้ว่าระดับการชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอเสมอ ดังนั้นเครื่องยนต์จะสตาร์ททันทีเสมอ เมื่อระดับไฟลดตำ่าลงถึงจุด

ด้วยนำ้าหนัก 28 กิโลกรัม Cool Top 23 RT-E นั้นเบามาก ดีไซน์เพรียวบางและสูงเพียง 16.5 เซนติเมตรเท่านั้น สามารถติดตั้งได้

ง่ายและรวดเร็วในช่องหลังคาที่มีอยู่ของห้องโดยสาร ควบคุมจากตัวเครื่องหรือผ่านรีโมทคอนโทรล

เครื่องปรับอากาศรถบรรทุกที่ให้ลมเย็นในขณะที่รถเคลื่อนที่โดยปกติจะเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ของรถ ดังน้ันจึงทำางานเฉพาะเมื่อ

เครื่องยนต์ทำางานเท่าน้ัน ในทางกลับกัน ระบบทำาความเย็นขณะจอดสามารถทำางานได้ โดยอิสระจากเครื่องยนต์ โดยดึงพลังงาน

จากแบตเตอรี่ของรถโดยตรง

ใหม่จาก webco ระบบระบายความรอ้น
เมื่อจอดรถ ประหยัดพลังงาน
สำาหรบัรถบรรทุก
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ถังน้ำมันแบบใหม�

น้ำหนักเบาลง ไปได� ไกลกว�า

ไฟหน�า LED

รายละเอียดเพ��มเติม

สว�างข�้น เพ��มความปลอดภัย

ไฟท�าย LED

สว�างข�้น เพ��มความปลอดภัย

สว�ตช�ตัดแบต

ทั้งภายนอกและภายใน

เบาะไวนิล

คุณภาพสูง ทนทาน

การ�ดป�องกันด�านข�าง

ป�องกันการชนด�านข�าง

เกียร�ใหม�

ประหยัดน้ำมันข�้นอีก 2%

หน�าจอดิจ�ทัล 7 นิ�ว

แสดงข�อมูลชัดเจนข�้น

ระบบความปลอดภัย

EBS และ ESP

scania model year 2023
Making Things Better. Making Better Things. สรรสร�างสู�สิ�งที่ดียิ�งกว�า


